
 

ประกาศสภาเทศบาลตำบลบัลลังก์ 
เร่ือง  ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบัลลังก์  

      สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี  ๒๕65 
*************************** 

 

   ด้วยสภาเทศบาลตำบลบัลลังก์ ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 
ประจำปี 2565 ในคราวประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566 เมื่อวันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2566 ไป
แล้วนั้น 
   

  อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ 33 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 จึงประกาศรายงานการประชุมสภา สมัย
สามัญ สมัยท่ี 4 ประจำปี 2565 รายละเอียดตามสำเนาบันทึกการประชุมแนบท้ายนี้ 
 
 

   ประกาศ   ณ   วันท่ี   8 เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕66 
 
 

              
      ( นายประสิทธิ์  นนท์ขุนทด ) 
                                 ประธานสภาเทศบาลตำบลบัลลังก์ 
 
 

 

 
 



๑ 
 

บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบัลลังก์ 
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 คร้ังที่ 1  ประจำปี พ.ศ. 2565 

   วันที่ 16  เดือน  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕65   เวลา  09.30 น. 
ณ   ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบัลลังก์ 

************************************************************** 
ผู้มาประชุม     จำนวน    ๑3   คน    

ลำดับ
ท่ี 

ช่ือ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือช่ือ หมาย
เหตุ 

1 นายประสิทธิ์  นนท์ขุนทด ประธานสภาเทศบาลตำบลบัลลังก์ ประสิทธิ์  นนท์ขุนทด  
2 นายสุข  อยู่เจริญ รองประธานสภาเทศบาตำบลบัลลังก์ สุข  อยู่เจริญ  
3 นายอุเทน อัธยาศัย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัลลังก์ เขต 1 อุเทน อัธยาศัย  
4 นายเคล่ือน  งิมขุนทด สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัลลังก์ เขต 1 เคล่ือน  งิมขุนทด  
5 นายชลอ   ดีขุนทด สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัลลังก์ เขต 1 ชลอ   ดีขุนทด  
6 นายสำเริง  รอดทองสุข สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัลลังก์ เขต 1 สำเริง รอดทองสุข  
7 นางสาวถลัชนันท์ พูนมะลัง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัลลังก์ เขต 2 ถลัชนันท์ พูนมะลัง  
8 นายวิษณุพงษ์  สุริยา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัลลังก์ เขต 2 วิษณุพงษ์  สุริยา  
9 นายพิชิต  รอดเมือง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัลลังก์ เขต 2 พิชิต  รอดเมือง  

10 นายสุวิทย์ นามกิง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัลลังก์ เขต 2 พิชิต  รอดเมือง  
11 นายคูณ  รักชาติ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัลลังก์ เขต 2 คูณ  รักชาติ  
12 นายพชรณรงค์ ชาติวัฒนสคุนธ ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัลลังก์ เขต 2 พชรณรงค์ ชาติวัฒนสคุนธ ์  
13 นางณัฐญาวีย์  งีสันเทียะ เลขานุการสภาเทศบาลตำบลบัลลังก์ ณัฐญาวีย์  งสีันเทียะ  

 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม    จำนวน   9  คน 
ลำดับ

ท่ี 
ช่ือ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1 ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา  
2 นายสุเทพ  จินากูล รองนายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ สุเทพ  จินากูล  
3 นายลิ  ขุนสันเทียะ รองนายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ ลิ  ขุนสันเทียะ  
4 นางสาววริญญา  ขาวฉลาด ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก ์ วริญญา  ขาวฉลาด  
5 นายเจริญ  ฟองสันเทียะ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก ์ เจริญ  ฟองสันเทียะ  
6 นางสาวกิติยา เตรมี หัวหน้าสำนักปลัด กิติยา  เตรมี  
7 นางอริยา  ประสมทรัพย์ ผู้อำนวยการกองคลัง อริยา  ประสมทรัพย์  
8 นางสาวชนัญภัสฐ์  มนัสขจรพงศ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ชนัญภัสฐ์  มนัสขจรพงศ์  
9 นางสาวสุดารัตน์  โพธิ์ถาวร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สุดารัตน์  โพธิ์ถาวร  

 

 
          /เร่ิมประชุม... 
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เร่ิมประชุมเวลา  09.30  น.   

เมื่อถึงกำหนดเวลาการประชุมแล้ว นางณัฐญาวีย์  งีสันเทียะ เลขานุการสภาเทศบาลตำบล
บัลลังก์ ได้ตรวจนับจำนวนสมาชิกสภาเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 25 วรรคแรก ปรากฏว่าสมาชิกสภาเทศบาล
ได้มาครบองค์ประชุม เมื่อท่ีประชุมพร้อมแล้ว จึงได้เชิญประธานสภาเทศบาล จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยแล้ว
ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ต่อไป 
นายประสิทธิ์  นนท์ขุนทด  เรียนสมาชิกสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษา 
ประธานสภาเทศบาล    นายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  

บัดนี้ ท่านสมาชิกได้มาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดการประชุม ครับ 
 

 

ระเบียบวาระที่ 1   เร่ือง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 

นายประสิทธิ์ นนท์ขุนทด  เรียนท่านนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล     เลขานุการนายกเทศมนตรี สมาชิกผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  

สำหรับท่านท่ีสนใจส่ังเส้ือไทยลายขอพระราชทานให้ติดต่อนักทรัพยากรบุคคล
นะครับ ลำดับต่อไปขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีรายงานผลการดำเนินงานท่ี
ผ่านมา ครับ 

ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา  เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก  คณะผู้บริหาร   หัวหน้าส่วนราชการ 
นายกเทศมนตรี และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา        

นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ ขอนำเรียนผลการปฏิบัติภารกิจในห้วงท่ีผ่านต่อ
ท่ีประชุม ดังนี้ 

      - วันศุกร์ท่ี 7 ตุลาคม 2565 คณะผู้บริหารและข้าราชการ/พนักงาน  
     ร่วมกับหน่วยงานและเจ้าหน้าท่ีธนาคาร ให้บริการประชาชนในการลงทะเบียน 
      และตรวจสอบสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต 
     เทศบาลตำบลบัลลังก์  โดยเฉพาะสมาชิกในพื้นท่ีของเราท่ีอำนวยความสะดวก 
     ให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงการทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จากนั้นเวลา 11.00 น.  
     ได้ประสานกับนายสงวน  ปริชัยยะ ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนทรัพยากรกู้ภัยฯ  
     สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5  เพื่อติดตามรถท่ีเราขอรับ 
     ถ่ าย โอนรวม ท้ั ง ติ ดตามรถ ท่ี เร าจะ ขอรับ รถกระบะบ รร ทุกขน ย้ าย 
      เครื่องจักรกล (รถเทเลอร์) 1 คัน ท่ีขอรับการสนับสนุน และรถบรรทุกน้ำ 
     เอนกประสงค์ ขนาด 6,000 ลิตร 1คัน ท่ีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
     มอบให ้ ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมา และเวลา  
     17.00 น. ตรวจสภาพน้ำท่วมและมอบส่ิงของแก่ ผู้ประสบภัยน้ำท่วม  
     ณ บ้านคูเมือง หมู่ 3 ตำบลบัลลังก์  อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา 
      -  วันจันทร์ท่ี 10 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น. ไปดูแนวทางการ 
     แก้ไขปัญหาอย่างไรก็ได้รับความร่วมมือจาก ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ  
     กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน พนักงานและพี่น้องประชาชนในพื้นท่ีของเรา 
     อำนวยความสะดวกจัดหาท่อท่ีจะสูบน้ำระยะไกล ร่วมระบายน้ำและเปิดทาง 
     น้ำท่ีเอ่อท่วมท่ีพักอาศัยของประชาชน ณ บ้านคูเมือง หมู่ 3 ตำบลบัลลังก์  
     อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 



๓ 
 
      - วันศุกร์ท่ี 14 ตุลาคม 2565 เราได้ไปว่างท่อน้ำ ท่ีเราได้ยืมมาจาก  
     ภป.เขต 5 มาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกถนนสายเมืองเก่า – ป่าช้าสาธารณะ 
     ประโยชน์  เวลา 13.30 น. ตรวจงานลงหินคลุก ถนนสายเมืองเก่า-ป่า 
      สาธารณะประโยชน์  เวลา 15.00 น. ไปดูพื้นท่ีโครงการสูบน้ำพลังงาน 
     แสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร ท่ีหมู่บ้านเมืองเก่า เวลา 16.00 น. ไปทำการวาง 
     ท่อข้ามทางน้ำท่ีถนนสายป่าช้าสาธารณท่ีบ้านเมืองเก่า  
      - วันอังคารท่ี 18 ตุลาคม 2565 นายกเทศมนตรี พร้อมรองนายกฯ, 
     ประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯไปตรวจดูถนนสายโนนสะเดา และถนนสาย 
     บ้านหนองแวง- หนองแจง 
      - วันพฤหัสบดีท่ี 20 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. เข้าประชุม 
     คณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบั ติฯ (ก.ช.ภ.อ.) อำเภอโนนไทย  
     หลังจากนั้นไปดูจุดท่ีมีการวางท่อระบายน้ำสายหนองแวง – หนองแจง เมื่อ 
     มีรถเทรลเลอร์แล้วก็สามารถบริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว  
      - วันพฤหัสบดีท่ี 27 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายไชยนันท์  
     แสงทอง วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา ได้มาประชุมรับฟังความคิดเห็น 
     รอบท่ี 2  โครงการพัฒนาอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร  เพื่อรองรับการท่องเท่ียว 
     วิถีใหม่ ซึ่งได้เชิญคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาและส่วนท่ีเกี่ยวข้องมาร่วมประชุม  
     ในครั้งนี้ การประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ 
     ประชาชนท่ัวไปเป็นกระบวนการขั้นตอนก่อนบรรจุโครงการเข้าแผน ซึ่งเป็น 
     โครงการขนาดใหญ่ เหมือนกับถนนสายกุดม่วง – พระทองคำ ก็มีการจัด 
     ประชุมรับฟังความคิดเห็นแบบนี้ 2 ครั้ง หลังจากนั้นก็นำโครงการเข้าแผน 
    ในส่วนท่ีเราจะพัฒนาอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรเป็นแหล่งท่องเท่ียว กรมการ 
     ท่องเท่ียวได้นำเข้าสู่ระบบของการจัดทำแผนเสนอหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องต่อไป   
     ในเรื่องนี้เป็นโครงการเดิมท่ีเคยเสนอกับท่าน ส.ว และท่านรัฐมนตรีมาก่อนแล้ว 
     จึงได้มีการจัดทำ  master plan ไว้  ซึ่ งทางกรมการท่องเท่ียวได้นำไป 
     ปรับปรุง และนำเสนอต่อท่ีประชุมในห้วงท่ีผ่านมา โครงการนี้งบประมาณ  
     615 ล้านบาท ครั้งแรกท่ีเราเสนอไปคือพัฒนาอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรเป็น 
     แหล่งท่องเท่ียว คือพัฒนาท้ังอ่าง ในการรับฟังความคิดเห็นครั้งท่ี 2 กรมการ 
     ท่องเท่ียวได้นำเสนอแนวทางการพัฒนาตรงจุดประตูน้ำฝ่ังซ้าย โดยจะทำท่าน้ำ 
     ท่าเทียบเรือ มีแพ มีลานเอนกประสงค์ ท่ีจอดรถ ศูนย์บริการนักท่องเท่ียว  
     เป็นพื้นท่ีในส่วนรับผิดชอบของชลประทาน ซึ่งทางชลประทานท่ีได้มาร่วม 
     ประชุมด้วยก็ไม่ขัดข้องในการใช้พื้นท่ีดังกล่าว  
      - วันพุธท่ี 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. คณะผู้บริหาร 
     ท่านสมาชิก ขอรับมอบรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ขนาดความจุ  
     6 ,000 ลิตร จากนั้ น เวลา 10 .00 น . เป็นวิทยากรบรรยาย หั วข้ อ  
     การขับเคล่ือนงานกองทุนแม่ของแผ่นดินด้วยกลไกเครือข่ายระดับพื้นท่ี จัดโดย  
     สำนักงาน ป.ป.ส.ภาค 7     ณ โรงแรมแคนทารี่  
      - วันพฤหัสบดี ท่ี 17 พฤศจิกายน 2565  ประชุมคณะอนุกรรมการ 
     กล่ันกรองในเรื่องของจังหวัดบูรณาการของจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งตัวผมเอง 



๔ 
 
     เป็นคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัด 
     นครราชสีมา ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
      - วันศุกร์ ท่ี 18 พฤศจิกายน 2565  ได้ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ 
     กล่ันกรองเพื่อติดตามโครงการต่างๆของแผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา  
     - วันอังคารท่ี 22 พฤศจิกายน 2565 นายกเทศมนตรีได้เดินทางไป 
     ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมาเพื่อขอเอกสารสำหรับเสนอของบอุทกภัย  
       หลังจากนั้นไปท่ีสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อขอรถ 6 ล้อ 
    เทท้ายเพิ่มเติม ซึ่งก็ได้รับการตอบรับว่าจะให้การพิจารณา 
      - วันพุธ ท่ี 23 พฤศจิกายน 2565  ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน 
     จังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดนครราชสีมาในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับพื้นท่ี 
      ของตำบลบัลลังก์ ขอต่อยอดงบการพัฒนาอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรเป็นแหล่ง 
     ท่องเท่ียวเมืองรองการท่องเท่ียวประมาณ 2 ล้านบาท ในปีงบประมาณ 2567  
      - วันศุกร์ ท่ี 2 ธันวาคม 2565 ได้ประชุมตามนโยบายของจังหวัด 
     เกี่ยวกับการรนณรงค์จัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน มีการอัพเดทว่าเราทำถัง 
     ขยะเปียกไปแล้วจำนวนเท่าไร กระทรวงมหาไทยมีนโยบายท่ีสำคัญส่ังการมายัง 
     ผู้ว่าและผู้ว่าส่ังการมาท่ีอำเภอ อำเภอส่ังการมาท่ีเทศบาลตำบล มีทีมงานกำกับ 
     ดูแลในเรื่องนี้ คือท่านปลัดอาวุโส และปลัดเทศบาล นักพัฒนาชุมชนกำกับ 
     ดูและเกษตรมาเป็น ทีมติดตาม ภายในเดือนธันวาคม ต้องมีผลการทำ 
     ถังขยะเปียก 100%  ซึ่งเมื่อวันท่ี 1 ธันวาคม 2565 ผมได้เชิญผู้ประสานงาน 
     ประจำหมู่บ้านมาประชุมช้ีแจงเพื่อเร่งรัดการติดตามในพื้นท่ีของเทศบาลตำบล 
     บัลลังก์ ซึ่งหลายหมู่บ้านมีผลดำเนินการเป็น 100% แล้ว ในเรื่องนี้ก็อยากให้ 
     ท่านสมาชิกเข้ามามีส่วนร่วมในระดับพื้น ท่ี มี ท้ังผู้ใหญ่บ้านม ,อสม.,และ 
     เจ้าหน้าท่ีเทศบาลประจำหมู่บ้านเข้าไปขับเคล่ือน ซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัด 
     และท่านนายกเหล่ากาชาด ให้ความสำคัญกับเรื่องการจัดทำถังขยะเปียก และ 
     ปลูกผักตามโครงการหนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร  
     ซึ่งในพื้นท่ีของเราได้ดำเนินการ 2 ศูนย์ ได้แก่ ศพด.เทศบาลตำบลบัลลังก์  
     แห่งท่ี 1 และ ศพด.ตำบลบัลลังก์ บ้านสระตะเฆ่   
       - วันพุธ ท่ี 14 ธันวาคม 2565 ท่ีผ่านมาได้ไปตรวจงานก่อสร้างถนน  
     2 สาย ได้แก่ สายบ้านนางออม บ้านสะตะเฆ่ หมู่ท่ี 8 และถนนบ้านดอนยาว  
     หมู่ ท่ี 7 สายบ้านนางออม งบประมาณสายทางละ 4 แสนกว่าบาท  ได้ 
     ดำเนินการตามท่ีประสานส่วนท่ีเกี่ยวข้องของอำเภอ ก็จะดำเนินการให้เป็นไป 
     ด้วยความเรียบร้อย ครับ ส่วนท่ีเพิ่มเติมจากการประชุมเมื่อวันท่ี 14 ธันวาคม  
     2565 งบ อบจ. ซึ่งผมเป็นคณะกรรมการประธานประสานแผน ของอบจ.  
     พื้นท่ีอำเภอโนนไทย ได้เข้าประชุมระดับจังหวัด ครั้งท่ี 2 ได้เสนอให้ อบจ.  
     ผลักดันแผนกระจายอำนาจ ให้เราได้รับประโยชน์ในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะ 
     เป็นโครงการตามยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัดหรืออื่นๆ นอกจากส่วนของท้องถิ่น 
      ก็จะทำให้เราได้รับประโยชน์มากมาย ซึ่งในการประสานแผนเราก็ได้รับงบ   
     ประมาณ 3 โครงการๆ ละไม่เกิน 500,000 บาท ตามท่ีได้แจ้งในการประชุม 
     สภาฯ ครั้งท่ีแล้ว ถนนสายบ้านบัลลังก์ หมู่ท่ี 11 –บ้านดอนใหม่ ต.บ้านวัง 
     งบประมาณ 500 ,000 บาท เป็นการประชุมจ่ายขาดเงินสะสมเส้นนี้  



๕ 
 
     ก็ได้รับแล้ว โครงการท่ี 2 ถนนสายโพธิ์ตาสี – โกรกหอย เราเสนอขอไป  
     9 ล้านกว่าบาท แต่ได้มา 500 ,000 บาท อีกเส้นเป็นถนนโอเวอร์เลย์   
     คือสายโนนเจดีย์ – บ้านพระ เสนอของบไป 1,500,000 บาท แต่ได้รับงบ 
     ไม่เกิน 500,000 บาทต่อจากเดิม สรุปแล้วโครงการท่ีได้รับงบของ อบจ.  
     ไม่เกิน 500,000 บาท มี 3 โครงการ ดังนี้ 
     1) ถนนสายบ้านบัลลังก์ หมู่ท่ี 11 –บ้านดอนใหม่ ต.บ้านวัง 
     2) ถนนสายโพธิ์ตาสี – โกรกหอย 
     3) สายโนนเจดีย์ – บ้านพระ 
      - ในส่วนงบประมาณปี 2567 ซึ่งเดิมเทศบาลจะเป็นหน่วยรับตรงจาก 
     สำนักงบประมาณ เนื่องจากหลายแห่งยังไม่มีความพร้อม กรมส่งเสริมการ 
     ปกครองท้องถิ่นจึงขอขยายเวลาให้เทศบาลเป็นหน่วยรับตรงในปีงบประมาณ  
     2568  ซึ่งโครงการท่ีเราจะเสนอคำขอต้ังงบประมาณมีหลายด้าน เช่น  
       - ด้านสังคม ได้แก่ 

-ก่อสร้างลานแอโรบิค บริเวณด้านหน้าเทศบาล  
      - ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ 
      - ถนนสายโนนเจดีย์ – ทุ่งพันดี 

- ถนน สายอ้อมบ้านเมืองเก่า 
- ถนนสายทุ่งไก่โอก 
- ถนนสายหนองแวง – หนองแจง 
- ถนนสายโพธิ์ตาสี – โกรกรัง  
- ถนนสายดอนยาว – สระตะเฆ่หิน 

     - ด้านการท่องเที่ยว ได้แก่ 
- ถนนเช่ือมโยงการท่องเท่ียว สายโพธิ์ตาสี – โกรกหอย งบ 

9,900,000 บาท 
- ติดต้ังไฟฟ้าโซล่าเซลล์รอบบึงหนองแวง งบ 6,500,000บาท 
- ถนนรอบบึ งโนนเจดี ย์  พร้ อมติดต้ั งไฟฟ้ าโซล่ าเซ ล ล์  

5,200,000 บาท 
     ซึ่งโครงการดังกล่าวเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบกำลังดำเนินการจัดทำคำขอ 
     งบประมาณในระบบ SOLA 
     สำหรับผลการดำเนินการท่ีผ่านมาท่ีจะนำเรียนต่อท่ีประชุมสภาก็มี  
     เพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ 

 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ือง รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แล้ว 
(สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 ประจำปี 2565 วันท่ี 30 สิงหาคม  2565) 

นายประสิทธิ์  นนท์ขุนทด  ขอเชิญท่านสมาชิกตรวจดูบันทึกการประชุม ซึ่งได้ส่งไปพร้อมกับ 
ประธานสภาเทศบาล  หนังสือเชิญประชุม ท่านใดมีข้อสงสัยหรือขอแก้ไขในส่วนใดหรือไม่ครับ 
ที่ประชุม    ไม่มี 
นายประสิทธิ์  นนท์ขุนทด  เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไขแล้ว ผมจะขอมติท่ีประชุมเพื่อรับรอง 
ประธานสภาเทศบาล  รายงานการประชุม นะครับ 



๖ 
 
  สมาชิกท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ 

สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2  เมื่อวันท่ี 30 สิงหาคม 2565 โปรดยกมือครับ 
 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม  จำนวน  12  เสียง 
  ไม่รับรอง   จำนวน    -   เสียง 
  งดออกเสียง   จำนวน    -   เสียง 

 

ระเบียบวาระที่ 3 ญัตติ เร่ือง การจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อสมทบทุน เงินทุนส่งเสริมกิจการ
เทศบาล ประจำปี  2565 

นายประสิทธิ์  นนท์ขนุทด   ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล ช้ีแจงระเบียบท่ีเกี่ยวข้องพร้อมกับ      
ประธานสภาเทศบาล   รายละเอียดประกอบการพิจารณา ต่อท่ีประชุมครับ 
 

นางณัฐญาวีย์ งีสันเทียะ   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  
เลขานุการสภาเทศบาล  พ.ศ. 2552 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2563 ข้อ  4 และข้อ 13   
     กำหนดให้ เทศบาลทุกแห่งจัดส่งเงินจำนวนร้อยละสิบของเงินสะสมเป็น 
     ประจำทุกปี เพื่อเป็นเงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลภายในเดือน 
     ธันวาคมของทุกปี  
     - เทศบาลตำบลบัลลังก์ ได้คำนวณเงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการ 
     เทศบาล ประจำปี 2565  10% จำนวน 470,064.01 บาท 

- ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล 
ประจำปี 2565 จำนวน  470,064.01 บาท (สี่แสนเจ็ดหม่ืนหกสิบสี่บาท
หนึ่งสตางค์) 

ที่ประชุม    รับทราบ 
 

นายประสิทธิ์  นนท์ขนุทด   ตามท่ีเลขานุการสภาเทศบาลได้ช้ีแจงรายละเอียดประกอบการ      
ประธานสภาเทศบาล   พิจารณาการจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อสมทบทุนเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  
     ประจำปี  2565  สมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อเสนอใดหรือไม่ครับ 
ที่ประชุม    ไม่มี 
 

นายประสิทธิ์  นนท์ขนุทด   เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือเสนอแนะในส่วนใดแล้ว ผมจะขอมติที 
ประธานสภาเทศบาล  ประชุม นะครับ 

สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบการจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อสมทบทุน
เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ประจำปี 2565 จำนวน 470,064.01 บาท 
(ส่ีแสนเจ็ดหมื่นหกสิบส่ีบาทหนึ่งสตางค์)  โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ  จำนวน  12  เสียง   
  ไม่เห็นชอบ  จำนวน   -    เสียง 
  งดออกเสียง จำนวน   -    เสียง 

 
 
 
     /ระเบียบวาระที่ 4… 
 



๗ 
 
ระเบียบวาระที่ 4     ญัตติ เร่ือง ขออนุ มัติกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพื่อจัดซ้ือ 
     รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือ 
     กำลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน จำนวน  
     2,500,000 บาท 
นายประสิทธิ์  นนท์ขนุทด     ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลช้ีแจงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ 
ประธานสภาเทศบาล   เกี่ยวกับการกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ต่อท่ีประชุมครับ 
 

นางณัฐญาวีย์  งีสันเทียะ   เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา ท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้ 
เลขานุการสภาเทศบาล   บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามท่ีเทศบาลมีความประสงค์จะขอ 
     กู้เงินเพื่อจัดซื้อรถพยาบาล (รถตู้) นั้น ทางคณะกรรมการเงินทุนส่งเสริมกิจการ 
     เทศบาลได้กำหนดหลักเกณฑ์การกู้เงินไว้ ดังนี้ 

1. อัตราดอกเบ้ีย : ร้อยละ 2 ต่อปี 
2. ระยะเวลาการชำระหนี้ : ไม่เกิน 10 ปี 
3. วงเงินการให้กู้ : กู้ได้ไม่เกิน 10 เท่าของเงินฝากท่ีมีอยู่กับเงินทุน

ส่งเสริมกิจการเทศบาลโดยยอดชำระหนี้ไม่เกินหลักเกณฑ์การ
พิจารณาฐานะการคลังท่ี ก.ส.ท. กำหนด 

4. การทำสัญญาและขอรับเงิน : ให้ทำสัญญากู้เงินภายใน 1 ปี  
นับจากวันท่ีได้รับอนุมัติ และทำสัญญากู้เงินแล้วให้รับเงินกู้ภายใน 
1 ปี นับจากวันท่ีทำสัญญา หรือกรณีท่ีมีการกู้เงินเพื่อไปสมทบกับ
เงินอื่นให้รับเงินกู้ได้จนกว่าเทศบาลจะจ่ายจากเงินของเทศบาล
ครบแล้ว 

5. การพิจารณาฐานะการคลัง : การพิจารณาฐานะการคลังจากงบ
พัฒนาเฉล่ีย 3 ปี ย้อนหลัง ดังนี้ 
5.1 งบพัฒนาไม่เกินปีละ 10 ล้านบาท ยอดชำระหนี้ต่อปีไม่เกิน  
   60% ของงบพัฒนา 
5 .2  งบ พั ฒ น าเกิ น ปี ละ  1 0  ล้ าน บ าท  แ ต่ ไม่ เกิ น ปี ล ะ  
       30 ล้านบาท ยอดชำระหนี้ต่อปีไม่เกิน 70% ของงบพัฒนา 
5.3 งบพัฒนาเกินปี 30 ล้านบาทขึ้นไป ยอดชำระหนี้ต่อปีไม่เกิน  
     80% ของงบพัฒนา 

ซึ่งการกู้เงินดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและผู้ว่า 
   ราชการจังหวัดแล้ว ดิฉันขอช้ีแจงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการกู้เงินฯ.   
    เพียงเท่านี้ ขอบคุณค่ะ 

 

ที่ประชุม     รับทราบ 
 
          /นายประสิทธิ์  … 
 



๘ 
 
นายประสิทธิ์  นนท์ขนุทด     ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี ช้ีแจงรายละเอียดการขอกู้เงินต่อท่ี 
ประธานสภาเทศบาล ประชุม ครับ 
 

ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา   เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ 
นายกเทศมนตรี   และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิ จรัตนา  

 นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ สำหรับในระเบียบวาระท่ี 4 ญัตติขอกู้เงิน 
  เพื่ อจัดซื้ อรถพยาบาล (รถ ตู้ ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ ต่ำกว่า 2 ,400  
  ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์   จำนวน 1 คัน  
  จำนวน 2,500,000 บาท (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  
  เทศบาลตำบลบัลลังก์ ลำดับท่ี 1  หน้า 167) โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป   
  ดังนี้ 

      1) เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ พร้อมอุปกรณ์ตามมาตรฐาน 
      2) มีประตูด้านหลัง ปิด - เปิด สำหรับยกเตียงผู้ป่วยเข้า – ออก 
      3) มีตู้เก็บท่อ บรรจุก๊าซไม่น้อยกว่า 2 ท่อ พร้อมท่ีแขวนน้ำเกลือ 
      4) มีท่ีจัดเก็บอุปกรณ์การแพทย์และอุปกรณ์อื่นท่ีจำเป็นอย่างเป็น 
     สัดส่วนเป็นระเบียบและมีความปลอดภัยจากการหลุด ร่วง ปลิว ออกจาก 
     ท่ีจัดเก็บในกรณีท่ีรถมีการชนหรือกระแทกหรือพลิกคว่ำ 

   5) มีวิทยุคมนาคม ระบบ VHF/FM ขนาดกำลังส่งไม่ต่ำกว่า 25 วัตต์ 
พร้อมอุปกรณ์ตามมาตรฐานท่ีกฎหมายกำหนด 

      6) เครื่องสัญญาณไฟฉุกเฉินพร้อมเครื่องขยายเสียง 
      7) คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์การแพทย์ประกอบ 
          (1) เตียงนอนโลหะผสม แบบมีล้อเข็น ปรับเป็นรถเข็นได้  
         (2) ชุดช่วยหายใจชนิดใช้มือบีบสำหรับเด็กและผู้ใหญ่  
        (3) เครื่องส่องกล่องเสียงและเครื่องดูดของเหลวใช้กับไฟรถยนต์ 
         (4) เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดติดผนัง 

(5) ชุดป้องกันกระดูกคอเคล่ือน 
(6) ชุดเผือกลม 
(7) ชุดให้ออกซิ เจน แบบ Pipe Line สำหรับส่งท่อก๊าซ 

     (8) อุปกรณ์ดามหลังชนิดส้ัน 
(9) เก้าอี้เคล่ือนย้ายผู้ป่วยชนิดพับเก็บได้ 
(10) เครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ 
(11) เครื่องช่วยหายใจอัตโนมัติ 

      (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ์ฉบับเดือน ธันวาคม 2564) 
     สืบเนื่องจากรถพยาบาลท่ีใช้อยู่ปัจจุบันจะมีอายุการใช้งานครบ  

  10 ปี ในปี 2566  ซึ่งเมื่อครบ 10 ปีแล้ว รถคันดังกล่าวจะไม่สามารถ 
  ต่อทะเบียนเป็นรถพยาบาลได้  จึงจำเป็นต้องจัดหาทดแทน เพื่อให้สามารถ 
  บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งการชำระหนี้เงินกู้ในปี 2566 มีรายการ 
  ท่ีจะครบงวด จำนวน 2 รายการ ได้แก่  

    1. รถยนต์บรรทุกติดต้ังเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า  
  ยอดชำระต่อปี จำนวน 229,367.29 บาท 



๙ 
 
   2. รถพยาบาลฉุกเฉินพร้อมครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ยอดชำระต่อปี  

  จำนวน  138,081.41 บาท   
    ยอดรวมในการชำระหนี้ของรายการดังกล่าวรวมท้ังส้ิน จำนวน  

   367,448.70 บาทต่อปี ซึ่งตามรายละเอียดจากข้อมูลการกู้เงิน จำนวน  
  5 สัญญา เพื่อจัดซื้อรถราชการ มีดังนี้ 

1. รถยนต์บรรทุกติดต้ังเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า 
2. รถพยาบาลฉุกเฉินพร้อมครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 
3. รถขุดตีนตะขาบ 
4. รถยนต์บรรทุกแบบกระบะเทท้าย 
5. รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ 
รวมยอดชำระหนี้ต่อปีท้ังต้นเงินและดอกเบี้ยทุกสัญญา รวมท้ังส้ิน 

จำนวน  1 ,269,074.42 บาท   (หนึ่ งล้านสองแสนหกหมื่น เก้ าพั น 
เจ็ดสิบส่ีบาทส่ีสิบสองสตางค์) 

      ดั งนั้ น  ห าก ได้ รั บ ความ เห็ น ชอบ ใน การกู้ เงิน ใน ครั้ งนี้  ก็ จ ะ 
      ส่งเรื่องขอกู้เงินไปยังเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ซึ่ งอาจจะได้ทำสัญญา 
     ในปี 2566  ต่อมาในปี 2567 ก็จะชำระเพียงดอกเบี้ยต้นเงินกู้ ของปีท่ี 1  
     ประมาณ 50,000 บาท  ส่วนการชำระหนี้เงินกู้งวดท่ี 1 จะชำระในปี 2568  
     ประมาณ 280,000 บาท (กำหนดส่งใช้คืนภายใน 10 ปี)  จากห้วงการ 
     ดำเนินการดังกล่าวก็จะสามารถให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินได้อย่างต่อเนื่อง 
     ส่วนรถพยาบาลคันเดิมท่ีจะครบกำหนดอายุการใช้งาน ก็จะปรับให้เป็นรถ 
      สำหรับใช้ในงานท่ัวไป  
       จากการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายต่อปี กรณีจัดซื้อรถพยาบาล (รถตู้)  
    จะมียอดชำระหนี้ ต่อปี ต้น เงินและดอกเบี้ ย  ของทุกสัญญา ประมาณ  
     1,180,000 บาท เปรียบเทียบกับยอดท่ีต้องชำระในปัจจุบัน  (ปี2566 )  
     จำนวน 1,269,074.42 บาท  มีส่วนต่างเป็นยอดชำระหนี้ ต่อปีท่ีลดลง  
     ประมาณ 89,074 บาท  จึงนำเรียนมาเพื่อขอมติจากสภาโปรดพิจารณา 
     อนุมัติการกู้ เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลเพื่อจัดซื้อรถพยาบาลดังกล่าว  
     ขอบคุณครับ 
นายประสิทธิ์  นนท์ขนุทด     ตามข้อมูลประกอบการพิจารณาขอกู้เงินท่ีท่านนายกเทศมนตรี  
ประธานสภาเทศบาล   ได้นำเรียนมานั้น สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีความประสงค์จะอภิปรายหรือ 
     มีข้อซักถามในส่วนใด ขอเชิญครับ 
มติที่ประชุม    ไม่มี 
นายประสิทธิ์  นนท์ขนุทด     เมื่อไม่มีท่านใดอภิปรายหรือมีซักถามแล้ว ผมจะขอมตินะครับ 
ประธานสภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบให้กู้เงินทุนส่งเสริมกิจกการเทศบาล 
    เพื่อจัดซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือ 
     กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ ต่ำกว่า 90 กิ โลวัต ต์ จำนวน 1 คัน จำนวน  
     2,500,000 บาท 

 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 
 
มติที่ประชุม   เห็นชอบ   จำนวน 12 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ จำนวน   -   เสียง 
    งดออกเสียง จำนวน   -   เสียง 
 

ระเบียบวาระที่ 5  เร่ือง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
นายประสิทธิ์  นนท์ขุนทด  ให้เลขานุการสภาเทศบาลตำบลบัลลังก์ ช้ีแจงระเบียบฯ ต่อท่ีประชุม 
ประธานสภาเทศบาล        
นางณัฐญาวีย์  งีสันเทียะ   เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภา คณะผู้บริหาร
เลขานุการสภาเทศบาล     และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ ได้เสนอ 
     ญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
     ซึ่งเป็นงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน นั้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
     ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27   
     กำหนดว่า “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด  
     ท่ีทำให ้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้ 
     เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 
 

ที่ประชุม      รับทราบ   
   

นายประสิทธิ์  นนท์ขุนทด  เชิญท่านนายกเทศมนตรีช้ีแจงรายละเอียดการขอโอนงบประมาณ  
ประธานสภาเทศบาล  ต่อท่ีประชุม ครับ 
 

ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา  เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก คณะผู้บริหาร   หัวหน้าส่วนราชการ 
นายกเทศมนตรี และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา   

นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ ด้วยเทศบาลตำบลบัลลังก์ มีความจำเป็นต้องโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย ในรายจ่ายงบลงทุน จึงเสนอญัตติมาเพื่อขออนุมัติโอน
เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีหลักการและ
เหตุผล ดังนี้ 

 

หลักการ 
        ขออนุมั ติ โอนงบประมาณมาต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  ในงบลงทุน  
     ซึ่งไม่ได้ต้ังงบประมาณไว้ และขอโอนลดงบประมาณจากเงินเหลือจ่ายและโครงการ 
     ท่ียังไม่ได้ดำเนินการ รายละเอียด ดังนี้ 
     รายการที่  1  โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านโนนเจดีย์พัฒนา –  
     ทุ่งพันดี หมู่ที่ 19 บ้านโนนเจดีย์พัฒนา  งบประมาณ 491,000 บาท  

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง  หมวดค่าท่ีดิน 
  และส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค  (กองช่าง) 

     รายละเอียดดังนี้ 
-  ลงหินคลุกขนาดกว้าง 5 เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร ความยาว  

    1,050 เมตร พื้นท่ีรวมไม่น้อยกว่า 5,250 ตารางเมตร      ปริมาตรหินคลุก 
    ไม่น้อยกว่า 525 ลูกบาศก์ เมตร (คิวแน่น ) พร้อมปรับเก ล่ียบดอัดแน่น  
    ไม่น้อยกว่า 95 % ตามแบบมาตรฐาน   (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
    (พ.ศ. 2566- 2570)  หน้าท่ี 128 ลำดับท่ี 55) 



๑๑ 
 

โอนลดงบประมาณ จากแผนงานดังต่อไปนี้  
      (1 ) แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป หมวดเงินเดือน  
     (ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
     งบประมาณก่อนโอน  จำนวน  2,680,110 บาท 
     ขอโอนลด   จำนวน     250,000 บาท 
     งบประมาณหลังโอน  จำนวน  2,430,110 บาท 
     2) แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป หมวดเงินเดือน (ฝ่าย 
     ประจำ) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
     งบประมาณก่อนโอน  จำนวน      77,000 บาท 
     ขอโอนลด   จำนวน        7,000 บาท 
     งบประมาณหลังโอน  จำนวน      70,000 บาท 
     3) แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป หมวดเงินเดือน (ฝ่าย 
     ประจำ) ประเภทเงินประจำตำแหน่ง 
     งบประมาณก่อนโอน  จำนวน     171,452 บาท 
     ขอโอนลด   จำนวน         7,000 บาท 
     งบประมาณหลังโอน  จำนวน     164,452 บาท 
     4) แผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวด 
     เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภท เงิน เดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วน 
     ท้องถิ่น 
     งบประมาณก่อนโอน  จำนวน   1,089,300 บาท 
     ขอโอนลด   จำนวน       90,000 บาท 
     งบประมาณหลังโอน  จำนวน     999,300 บาท 
     5) แผนงานสาธารณสุข งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข หมวด 
     เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภท เงิน เดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วน 
     ท้องถิ่น 
     งบประมาณก่อนโอน  จำนวน     979,823 บาท 
     ขอโอนลด   จำนวน     130,000 บาท 
     งบประมาณหลังโอน  จำนวน     849,823 บาท 
     6) แผน งาน สังคมสงเคราะห์  งานบริห ารท่ั วไป เกี่ ย วกับ สั งคม 
     สงเคราะห์  หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือ 
     พนักงานส่วนท้องถิ่น 
     งบประมาณก่อนโอน  จำนวน     656,555 บาท 
     ขอโอนลด   จำนวน         7,000 บาท 
     งบประมาณหลังโอน  จำนวน     649,555 บาท 
 
        เหตุผล 
     เนื่องจากผิวจราจรถนนสายดังกล่าวมีสภาพชำรุด ประชาชนสัญจรไปมา  
     ด้วยความลำบาก ดังนั้น เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนจึง 
     จำเป็นต้องดำเนินการปรับปรุงให้มีสภาพท่ีดีขึ้น แต่เนื่องจาก ตาม เทศบั ญ ญั ติ  



๑๒ 
 
     งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไม่ได้ต้ังงบประมาณไว้  
     จึงขอโอนมาต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามรายละเอียดข้างต้น 

 จึงเสนอญัตติมาเพื่อโปรดพิจารณาต่อไปครับ 
 

นายประสิทธิ์  นนท์ขุนทด  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย ขอเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล               
 

ที่ประชุม   ไม่มีผู้อภิปราย 
 

นายประสิทธิ์  นนท์ขุนทด  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอภิปราย ผมจะขอมติจากท่ีประชุม 
ประธานสภาเทศบาล              นะครับ 

 สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นควรอนุมัติการโอนงบประมาณมาต้ังจ่าย
รายการใหม่เพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านโนนเจดีย์พัฒนา –  
ทุ่งพันดี หมู่ที่  19 บ้านโนนเจดีย์พัฒนา  งบประมาณ 491,000 บาท  
(ส่ีแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) โปรดยกมือ ครับ 

 

ที่ประชุม   เห็นชอบ   จำนวน  12 เสียง 
  ไม่เห็นชอบ จำนวน   -    เสียง 
  งดออกเสียง จำนวน   -    เสียง  
 

นายประสิทธิ์  นนท์ขุนทด  เชิญท่านนายกเทศมนตรีช้ีแจงรายละเอียดการขอโอนงบประมาณใน 
ประธานสภาเทศบาล              ลำดับถัดไป ครับ 
 

ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา  เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก คณะผู้บริหาร   หัวหน้าส่วนราชการ 
นายกเทศมนตรี และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา 

นายกเทศมนตรี  ขอนำเรียนรายละเอียดการขอโอนงบประมาณรายการท่ี 2 
ดังนี้ 

     รายการที่  2  โครงการปรับปรุงถนนซอยคำอนุสรณ์   หมู่ที่  12  
     บ้านเมืองเก่า งบประมาณ 201,000 บาท  

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง  หมวดค่าท่ีดิน 
  และส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค  (กองช่าง) 

     รายละเอียดดังนี้ 
-  ลงหินคลุกขนาดกว้าง 4 เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร ความยาว  

    430 เมตร พื้นท่ีรวมไม่น้อยกว่า 1,720 ตารางเมตร      ปริมาตรหินคลุก 
    ไม่น้อยกว่า 172 ลูกบาศก์ เมตร (คิวแน่น ) พร้อมปรับเก ล่ียบดอัดแน่น  
    ไม่น้อยกว่า 95 % ตามแบบมาตรฐาน 

      (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ .ศ. 256 6 - 2570)  หน้าท่ี   
     128 ลำดับท่ี 56)      

โอนลดงบประมาณ จากแผนงานดังต่อไปนี้  
     1) แผน งาน สังคมสงเคราะห์  งานบริห ารท่ั วไป เกี่ ย วกับ สั งคม 
     สงเคราะห์  หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือ 
     พนักงานส่วนท้องถิ่น 
           /งบประมาณ... 



๑๓ 
 
     งบประมาณก่อนโอน  จำนวน     649,555 บาท 
     ขอโอนลด   จำนวน       57,000 บาท 
     งบประมาณหลังโอน  จำนวน     649,555 บาท 
     2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ  
     อุตสาหกรรมและการโยธา  หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเดือน 
      ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
     งบประมาณก่อนโอน  จำนวน   1,061,340 บาท 
     ขอโอนลด   จำนวน      130,000 บาท 
     งบประมาณหลังโอน  จำนวน      931,340 บาท 
     3) แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร  หมวดเงินเดือน  
     (ฝ่ายประจำ) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
     งบประมาณก่อนโอน  จำนวน      178,800 บาท 
     ขอโอนลด   จำนวน        14,000 บาท 
     งบประมาณหลังโอน  จำนวน      168,800 บาท 
 

        เหตุผล 
     เนื่องจากผิวจราจรถนนสายดังกล่าวมีสภาพชำรุด ประชาชนสัญจรไปมา  
     ด้วยความลำบาก ดังนั้น เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนจึง 
     จำเป็นต้องดำเนินการปรับปรุงให้มีสภาพท่ีดีขึ้น แต่เนื่องจาก ตาม เทศบั ญ ญั ติ  
     งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไม่ได้ต้ังงบประมาณไว้  
     จึงขอโอนมาต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามรายละเอียดข้างต้น 

 จึงเสนอญัตติมาเพื่อโปรดพิจารณาต่อไปครับ 
 

นายประสิทธิ์  นนท์ขุนทด  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย ขอเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล               
 

ที่ประชุม   ไม่มีผู้อภิปราย 
 

นายประสิทธิ์  นนท์ขุนทด  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอภิปราย ผมจะขอมติจากท่ีประชุม 
ประธานสภาเทศบาล              นะครับ 

 สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นควรอนุมัติการโอนงบประมาณมาต้ังจ่าย
รายการใหม่เพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงถนนซอยคำอนุสรณ์  หมูที่  12 
บ้านเมืองเก่า งบประมาณ 201,000 บาท (สองแสนหนึ่งพันบาทถ้วน)  
โปรดยกมือ ครับ 

 

ที่ประชุม   เห็นชอบ   จำนวน  12 เสียง 
  ไม่เห็นชอบ จำนวน   -    เสียง 
  งดออกเสียง จำนวน   -    เสียง  
 

นายประสิทธิ์  นนท์ขุนทด  เชิญท่านนายกเทศมนตรีช้ีแจงรายละเอียดการขอโอนงบประมาณใน 
ประธานสภาเทศบาล              ลำดับถัดไป ครับ 
 
 



๑๔ 
 
 

ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา  เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก คณะผู้บริหาร   หัวหน้าส่วนราชการ 
นายกเทศมนตรี และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา 

นายกเทศมนตรี  ขอนำเรียนรายละเอียดการขอโอนงบประมาณรายการท่ี 3 
ดังนี้ 

     รายการที่  3  จัดซ้ือเคร่ืองพ่นหมอกควันสะพายไหล่ที่ใช้ในงาน 
      สาธารณสุข จำนวน 1 เคร่ือง งบประมาณ 75,000 บาท  

แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น  
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (กองสาธารณสุขฯ) 

     รายละเอียดดังนี้ 
      1) มีหัวฉีด (Nozzle) หรือวาล์วควบคุมอัตราการไหล ซึ่งสามารถ 
     ปรับ เป ล่ี ยน อั ตราก ารไห ลได้  สามารถควบ คุมอั ต ราก าร ไหล ได้ค ง ท่ี  
      2) ถังบรรจุสารเคมีเป็นวัสดุท่ีทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมีหรือ 
     ตัวทำละลายอื่น ๆ และมีปริมาณบรรจุสารเคมีได้ไม่น้อยกว่า 4 ลิตร 
       3) ถังบรรจุน้ ำมัน เช้ือ เพลิงเป็นวัสดุ ท่ีทนต่อการกัดกร่อนของ 
     น้ำมันช้ือเพลิงและมีปริมาณบรรจุน้ำมันเช้ือเพลิงได้ไม่น้อยกว่า 1 ลิตร  
     มีโลหะ ป้องกันความร้อน หุ้มท่อพ่นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของความยาว 
     ห้องเผาไหม้ถึงปลายท่อพ่น 
       4) ขนาดของละอองสารเคมี (Droplet Size) ท่ี เครื่องพ่นผลิตได้  
     ต้องมีค่าVMD ไม่เกิน 30 ไมครอน และมีค่าความสม่ำเสมอของการผลิต 
     ละอองสารเคมี (Span) ไม่เกิน 2 โดยวัดท่ีอัตราการไหลไม่น้อยกว่า 24  
     ลิตร/ช่ัวโมง ท่ีระยะ 2 เมตร จากหัวพ่น และต้องมีหนังสือรับรองจาก 
     กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือหน่วยงานท่ีได้รับการรับรองจากองค์การ 
     อนามัยโลก (WHO)6) เครื่องพ่นต้องเป็นเครื่องท่ีอยู่ในสายการผลิตไม่ใช่  
     เครื่องตัดแปลงเพื่อให้ได้ตามคุณลักษณะ และมีแหล่งผลิตท่ีชัดเจน 
     หมายเห ตุ : อ้ างอิ ง คุณ ลักษณะเฉพาะจากกรมควบ คุมโรคกระทรวง 
     สาธารณสุข 
    (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564) 
      (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ .ศ. 256 6 - 2570)  หน้าท่ี   
     169 ลำดับท่ี 2)      

โอนลดงบประมาณ จากแผนงานดังต่อไปนี้  
     1) แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร  หมวดเงินเดือน  
     (ฝ่ายประจำ) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
     งบประมาณก่อนโอน  จำนวน      168,800 บาท 
     ขอโอนลด   จำนวน        26,000 บาท 
     งบประมาณหลังโอน  จำนวน      142,800 บาท 
 
 
           /2) แผนงาน… 



๑๕ 
 
     2) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุน งานส่งเสริมและสนับสนุน 
     ความเข้มแข็งของชุมชน  หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ 
     ปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ รายการ “โครงการ 
     พัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน” 
     งบประมาณก่อนโอน  จำนวน      150,000 บาท 
     ขอโอนลด   จำนวน        49,000 บาท 
     งบประมาณหลังโอน  จำนวน      101,000 บาท 
 
        เหตุผล 
     เนื่องจากเครื่องพ่นหมอกควันของเดิมท่ีสามารถใช้งานได้มีไม่เพียงพอต่อ 
     การใช้งาน จึงจำเป็นต้องจัดหาเพิ่มเติมเพื่อให้การพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย 
     ป้องกันโรคไข้เลือดออกดำเนินการได้อย่างท่ัวถึงและรวดเร็ว    แต่เนื่องจากตาม
     เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไม่ได้ต้ัง 
     งบประมาณไว้ จึงขอโอนงบประมาณมาต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามรายละเอียด 
     ข้างต้น 

 จึงเสนอญัตติมาเพื่อโปรดพิจารณาต่อไปครับ 
 

นายประสิทธิ์  นนท์ขุนทด  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย ขอเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล               
 

ที่ประชุม   ไม่มีผู้อภิปราย 
 

นายประสิทธิ์  นนท์ขุนทด  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอภิปราย ผมจะขอมติจากท่ีประชุม 
ประธานสภาเทศบาล              นะครับ 

 สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นควรอนุมัติการโอนงบประมาณมาต้ังจ่าย
รายการใหม่เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองพ่นหมอกควันสะพายไหล่ที่ใช้ในงานสาธารณสุข 
จำนวน 1 เคร่ือง งบประมาณ 75,000 บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  
โปรดยกมือ ครับ 

 

ที่ประชุม   เห็นชอบ   จำนวน  12 เสียง 
  ไม่เห็นชอบ จำนวน   -    เสียง 
  งดออกเสียง จำนวน   -    เสียง  
 

นายประสิทธิ์  นนท์ขุนทด  เชิญท่านนายกเทศมนตรีช้ีแจงรายละเอียดการขอโอนงบประมาณใน 
ประธานสภาเทศบาล              ลำดับถัดไป ครับ 
 

ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา  เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก คณะผู้บริหาร   หัวหน้าส่วนราชการ 
นายกเทศมนตรี และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา 

นายกเทศมนตรี  ขอนำเรียนรายละเอียดการขอโอนงบประมาณรายการท่ี 4 
ดังนี้ 

 
           /รายการที ่4  ... 



๑๖ 
 
     รายการที่  4   จัด ซ้ือ เค ร่ือ งคอมพิ วเตอ ร์โน้ ตบุ๊ ก  สำห รับงาน 
     ประมวลผล จำนวน 1 เคร่ือง งบประมาณ 22,000 บาท  

แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) 

     คุณลักษณะพื้นฐาน 
      - มีหน่ วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้ อยกว่า  4 แกนหลัก  (4  
     core) และ 8 แกนเสมือน (8 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกา 
     ได้ในกรณีท่ีต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ  
     Max Boost) โดยมี ความ เร็ ว สัญ ญ าณนาฬิกาสูงสุด  ไม่น้ อยกว่ า 4 GHz  
     จำนวน 1 หน่วย  
      - หน่ วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่ วยความจำแบบ  Cache  
     Memory  รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB 
      - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย 
     กว่า 8 GB 
      - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย 
     กว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB  
     จำนวน 1 หน่วย 
      - มีจอภาพท่ีรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel  
     และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว 
      - มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า  
     3 ช่อง 
      - มีช่องเช่ือมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า 1ช่อง 
      - มี ช่ อ ง เ ช่ื อ ม ต่ อ ร ะ บ บ เค รื อ ข่ า ย  (Network Interface) แ บ บ  
     10/100/1000 Base-T ห รื อ ดีก ว่ า  แบบ ติด ต้ั งภ าย ใน  ( Internal) ห รื อ 
     ภายนอก (External) จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
      - ส าม ารถ ใช้ ง าน ไ ด้ ไม่ น้ อ ยก ว่ า  Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) และ  
     Bluetooth 
      -เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้ นฐานการจัดหา 
     อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
     ณ 30 ธันวาคม 2564 

โอนลดงบประมาณ จากแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุน งาน ส่งเสริม
และสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน  หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ รายการ 
“โครงการพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน” 

     งบประมาณก่อนโอน  จำนวน      101,000 บาท 
     ขอโอนลด   จำนวน        22,000 บาท 
     งบประมาณหลังโอน  จำนวน        79,000 บาท 
   
         

           /เหตุผล... 



๑๗ 
 

เหตุผล 
     เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของสำนักปลัดมีไม่เพียงพอต่อการใช้งาน  
     จึงจำเป็นต้องจัดหาเพิ่มเติมเพื่อรองรับภารกิจท่ีเพิ่มขึ้น  และตามเทศบัญญัติ 
     งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไม่ได้ต้ังงบประมาณไว้  
     จึงขอโอนงบประมาณมาต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามรายละเอียดข้างต้น 

 จึงเสนอญัตติมาเพื่อโปรดพิจารณาต่อไปครับ 
 

นายประสิทธิ์  นนท์ขุนทด  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย ขอเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล               
 

ที่ประชุม   ไม่มีผู้อภิปราย 
 

นายประสิทธิ์  นนท์ขุนทด  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอภิปราย ผมจะขอมติจากท่ีประชุม 
ประธานสภาเทศบาล              นะครับ 

 สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นควรอนุมัติการโอนงบประมาณมาต้ังจ่าย
รายการใหม่เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล 
จำนวน 1 เคร่ือง งบประมาณ 22,000 บาท (สองหมื่นสองพันบาทถ้วน)  
โปรดยกมือ ครับ 

 

ที่ประชุม   เห็นชอบ   จำนวน  12 เสียง 
  ไม่เห็นชอบ จำนวน   -    เสียง 
  งดออกเสียง จำนวน   -    เสียง  
 

นายประสิทธิ์  นนท์ขุนทด  เชิญท่านนายกเทศมนตรีช้ีแจงรายละเอียดการขอโอนงบประมาณใน 
ประธานสภาเทศบาล              ลำดับถัดไป ครับ 
 

ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา  เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก คณะผู้บริหาร   หัวหน้าส่วนราชการ 
นายกเทศมนตรี และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์   กวีกิจรัตนา 

นายกเทศมนตรี  ขอนำเรียนรายละเอียดการขอโอนงบประมาณรายการท่ี 5 
ดังนี้ 

     รายการที่  5   จัด ซ้ือ เค ร่ืองพิ มพ์  Multifunction แบบฉีดหมึก 
     พร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ราคา 7,500 บาท  

แผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา  หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) 

     คุณลักษณะพื้นฐาน 
- เป็นอุปกรณ์ท่ีมีความสามารถเป็น Printer, Copier และ Scanner  

ภายในเครื่องเดียวกัน 
      - เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์  ( Ink Tank  
     Printer) จากโรงงานผู้ผลิต 
      - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
 
          /-- มีความเร็ว… 



๑๘ 
 

  - มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27  
หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm) 

- มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้า ต่อ
นาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm) 

      - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ-สี) ได้ 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200 x 600   หรือ 

600 x 1,200 dpi 
      - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed) 
      - สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ท้ังสีและขาวดำ 
      - สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา 
      - สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
      - มี ช่องเช่ือม ต่อ  ( Interface) แบบ  USB 2.0 หรือ ดีกว่ า จำนวน 
     ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
      - มี ช่ อ ง เ ช่ื อ ม ต่ อ ร ะ บ บ เค รื อ ข่ า ย  (Network Interface) แ บ บ  
     10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งาน 
     ผ่าน เครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้ 
      - มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 100 แผ่น 

 - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถกำหนดขนาด ของ
กระดาษเองได้       

      -เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้ นฐานการจัดหา 
     อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
     ณ 30 ธันวาคม 2564 

โอนลดงบประมาณ จากแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุน งาน ส่งเสริม
และสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน  หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ รายการ 
“โครงการพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน” 

     งบประมาณก่อนโอน  จำนวน       79,000 บาท 
     ขอโอนลด   จำนวน          7,500 บาท 
     งบประมาณหลังโอน  จำนวน        71,500 บาท 
 
        เหตุผล 
     เนื่องจากเครื่องพิมพ์ของกองการศึกษามีไม่เพียงพอต่อการใช้งาน  
     จึงจำเป็นต้องจัดหาเพิ่มเติมเพื่อรองรับภารกิจท่ีเพิ่มขึ้น และตามเทศบัญญัติ  
     งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไม่ได้ต้ังงบประมาณไว้  
     จึงขอโอนงบประมาณมาต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามรายละเอียดข้างต้น 

 จึงเสนอญัตติมาเพื่อโปรดพิจารณาต่อไปครับ 
 

นายประสิทธิ์  นนท์ขุนทด  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย ขอเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล               
 
 



๑๙ 
 
ที่ประชุม   ไม่มีผู้อภิปราย 
 

นายประสิทธิ์  นนท์ขุนทด  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอภิปราย ผมจะขอมติจากท่ีประชุม 
ประธานสภาเทศบาล              นะครับ 

 สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นควรอนุมัติการโอนงบประมาณมาต้ังจ่าย
ร าย ก าร ให ม่ เพื่ อ จั ด ซ้ื อ เค ร่ื อ งพิ ม พ์  Multifunction แ บ บ ฉี ด ห มึ ก 
พ ร้อ ม ติ ด ต้ั ง ถั งห มึ ก พิ ม พ์  ( Ink Tank Printer) รา ค า  7,500 บ าท 
(เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) โปรดยกมือ ครับ 

 

ที่ประชุม   เห็นชอบ   จำนวน  12 เสียง 
  ไม่เห็นชอบ จำนวน   -    เสียง 
  งดออกเสียง จำนวน   -    เสียง  
 

นายประสิทธิ์  นนท์ขุนทด  เชิญท่านนายกเทศมนตรีช้ีแจงรายละเอียดการขอโอนงบประมาณใน 
ประธานสภาเทศบาล              ลำดับถัดไป ครับ 
 

ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา  เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก คณะผู้บริหาร   หัวหน้าส่วนราชการ 
นายกเทศมนตรี และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา 

นายกเทศมนตรี  ขอนำเรียนรายละเอียดการขอโอนงบประมาณรายการท่ี 6 
ดังนี้ 

     รายการที่  6   จัด ซ้ือ เค ร่ืองพิ มพ์  Multifunction แบบฉีดหมึก 
     พร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ราคา 7,500 บาท  

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารท่ัวไป เกี่ ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
(กองช่าง) 

     คุณลักษณะพื้นฐาน 
- เป็นอุปกรณ์ท่ีมีความสามารถเป็น Printer, Copier และ Scanner  

ภายในเครื่องเดียวกัน 
      - เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์  ( Ink Tank  
     Printer) จากโรงงานผู้ผลิต 
      - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 

  - มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27  
หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm) 

- มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้า ต่อ
นาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm) 

      - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ-สี) ได้ 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200 x 600   หรือ 

600 x 1,200 dpi 
      - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed) 
      - สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ท้ังสีและขาวดำ 
      - สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา 
           /- สามารถย่อ.. 



๒๐ 
 
      - สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
      - มี ช่องเช่ือม ต่อ  ( Interface) แบบ  USB 2.0 หรือ ดีกว่ า จำนวน 
     ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
      - มี ช่ อ ง เ ช่ื อ ม ต่ อ ร ะ บ บ เค รื อ ข่ า ย  (Network Interface) แ บ บ  
     10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งาน 
     ผ่าน เครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้ 
      - มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 100 แผ่น 

 - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถกำหนดขนาด ของ
กระดาษเองได้       

      -เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้ นฐานการจัดหา 
     อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
     ณ 30 ธันวาคม 2564 

โอนลดงบประมาณ จากแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุน งาน ส่งเสริม
และสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน  หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ รายการ 
“โครงการพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน” 

     งบประมาณก่อนโอน  จำนวน       71,500 บาท 
     ขอโอนลด   จำนวน          7,500 บาท 
     งบประมาณหลังโอน  จำนวน        64,000 บาท 
 

        เหตุผล 
     เนื่ อ งจาก เครื่ อ งพิ มพ์ ของกอ งช่างมี ไม่ เพี ย งพ อ ต่อการใช้ งาน  
     จึงจำเป็นต้องจัดหาเพิ่มเติมเพื่อรองรับภารกิจท่ีเพิ่มขึ้น และตามเทศบัญญัติ  
     งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไม่ได้ต้ังงบประมาณไว้  
     จึงขอโอนงบประมาณมาต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามรายละเอียดข้างต้น 

 จึงเสนอญัตติมาเพื่อโปรดพิจารณาต่อไปครับ 
 

นายประสิทธิ์  นนท์ขุนทด  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย ขอเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล               
 

ที่ประชุม   ไม่มีผู้อภิปราย 
 

นายประสิทธิ์  นนท์ขุนทด  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอภิปราย ผมจะขอมติจากท่ีประชุม 
ประธานสภาเทศบาล              นะครับ 

 สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นควรอนุมัติการโอนงบประมาณมาต้ังจ่าย
ร าย ก าร ให ม่ เพื่ อ จั ด ซ้ื อ เค ร่ื อ งพิ ม พ์  Multifunction แ บ บ ฉี ด ห มึ ก 
พ ร้อ ม ติ ด ต้ั ง ถั งห มึ ก พิ ม พ์  ( Ink Tank Printer) รา ค า  7,500 บ าท 
(เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) โปรดยกมือ ครับ 

ที่ประชุม   เห็นชอบ   จำนวน  12 เสียง 
  ไม่เห็นชอบ จำนวน   -    เสียง 
  งดออกเสียง จำนวน   -    เสียง  
        /นายประสิทธิ.์..   



๒๑ 
 
นายประสิทธิ์  นนท์ขุนทด  เชิญท่านนายกเทศมนตรีช้ีแจงรายละเอียดการขอโอนงบประมาณใน 
ประธานสภาเทศบาล              ลำดับถัดไป ครับ 
 

ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา  เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก คณะผู้บริหาร   หัวหน้าส่วนราชการ 
นายกเทศมนตรี และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา 

นายกเทศมนตรี  ขอนำเรียนรายละเอียดการขอโอนงบประมาณรายการท่ี 7 
ดังนี้ 

     รายการที่  7   จัด ซ้ือ เค ร่ืองพิ มพ์  Multifunction แบบฉีดหมึก 
     พร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ราคา 7,500 บาท  

แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง  หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง งานพัสดุฯ) 

     คุณลักษณะพื้นฐาน 
- เป็นอุปกรณ์ท่ีมีความสามารถเป็น Printer, Copier และ Scanner  

ภายในเครื่องเดียวกัน 
      - เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์  ( Ink Tank  
     Printer) จากโรงงานผู้ผลิต 
      - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 

  - มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27  
หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm) 

- มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้า ต่อ
นาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm) 

      - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ-สี) ได้ 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200 x 600   หรือ 

600 x 1,200 dpi 
      - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed) 
      - สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ท้ังสีและขาวดำ 
      - สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา 
      - สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
      - มี ช่องเช่ือม ต่อ  ( Interface) แบบ  USB 2.0 หรือ ดีกว่ า จำนวน 
     ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
      - มี ช่ อ ง เ ช่ื อ ม ต่ อ ร ะ บ บ เค รื อ ข่ า ย  (Network Interface) แ บ บ  
     10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งาน 
     ผ่าน เครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้ 
      - มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 100 แผ่น 

 - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถกำหนดขนาด ของ
กระดาษเองได้       

      -เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้ นฐานการจัดหา 
     อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
     ณ 30 ธันวาคม 2564 
          /โอนลดงบประมาณ… 



๒๒ 
 

โอนลดงบประมาณ จากแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุน งาน ส่งเสริม
และสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน  หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ รายการ 
“โครงการพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน” 

     งบประมาณก่อนโอน  จำนวน        64,000 บาท 
     ขอโอนลด   จำนวน          7,500 บาท 
     งบประมาณหลังโอน  จำนวน        56,500 บาท 
 
        เหตุผล 
     เนื่ อ งจาก เครื่ อ งพิ มพ์ ของกองคลังมี ไม่ เพี ย งพอ ต่อการใช้ งาน  
     จึงจำเป็นต้องจัดหาเพิ่มเติมเพื่อรองรับภารกิจท่ีเพิ่มขึ้น และตามเทศบัญญัติ  
     งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไม่ได้ต้ังงบประมาณไว้  
     จึงขอโอนงบประมาณมาต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามรายละเอียดข้างต้น 

 จึงเสนอญัตติมาเพื่อโปรดพิจารณาต่อไปครับ 
 

นายประสิทธิ์  นนท์ขุนทด  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย ขอเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล               
 

ที่ประชุม   ไม่มีผู้อภิปราย 
 

นายประสิทธิ์  นนท์ขุนทด  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอภิปราย ผมจะขอมติจากท่ีประชุม 
ประธานสภาเทศบาล              นะครับ 

 สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นควรอนุมัติการโอนงบประมาณมาต้ังจ่าย
ร าย ก าร ให ม่ เพื่ อ จั ด ซ้ื อ เค ร่ื อ งพิ ม พ์  Multifunction แ บ บ ฉี ด ห มึ ก 
พ ร้อ ม ติ ด ต้ั ง ถั งห มึ ก พิ ม พ์  ( Ink Tank Printer) รา ค า  7,500 บ าท 
(เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) โปรดยกมือ ครับ 

 

ที่ประชุม   เห็นชอบ   จำนวน  12 เสียง 
  ไม่เห็นชอบ จำนวน   -    เสียง 
  งดออกเสียง จำนวน   -    เสียง  
 

นายประสิทธิ์  นนท์ขุนทด  เชิญท่านนายกเทศมนตรีช้ีแจงรายละเอียดการขอโอนงบประมาณใน 
ประธานสภาเทศบาล              ลำดับถัดไป ครับ 
 

ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา  เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก คณะผู้บริหาร   หัวหน้าส่วนราชการ 
นายกเทศมนตรี และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา 

นายกเทศมนตรี  ขอนำเรียนรายละเอียดการขอโอนงบประมาณรายการท่ี 8 
ดังนี้ 

     รายการที่  8   จัด ซ้ือ เค ร่ืองพิ มพ์  Multifunction แบบฉีดหมึก 
     พร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ราคา 7,500 บาท  

แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (รองปลัด) 

      /คุณลักษณะ... 



๒๓ 
 
     คุณลักษณะพื้นฐาน 

- เป็นอุปกรณ์ท่ีมีความสามารถเป็น Printer, Copier และ Scanner  
ภายในเครื่องเดียวกัน 

      - เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์  ( Ink Tank  
     Printer) จากโรงงานผู้ผลิต 
      - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 

  - มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27  
หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm) 

- มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้า ต่อ
นาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm) 

      - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ-สี) ได้ 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200 x 600   หรือ 

600 x 1,200 dpi 
      - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed) 
      - สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ท้ังสีและขาวดำ 
      - สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา 
      - สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
      - มี ช่องเช่ือม ต่อ  ( Interface) แบบ  USB 2.0 หรือ ดีกว่ า จำนวน 
     ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
      - มี ช่ อ ง เ ช่ื อ ม ต่ อ ร ะ บ บ เค รื อ ข่ า ย  (Network Interface) แ บ บ  
     10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งาน 
     ผ่าน เครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้ 
      - มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 100 แผ่น 

 - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถกำหนดขนาด ของ
กระดาษเองได้       

      -เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้ นฐานการจัดหา 
     อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
     ณ 30 ธันวาคม 2564 

โอนลดงบประมาณ จากแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุน งาน ส่งเสริม
และสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน  หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ รายการ 
“โครงการพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน” 

     งบประมาณก่อนโอน  จำนวน       56,500 บาท 
     ขอโอนลด   จำนวน          7,500 บาท 
     งบประมาณหลังโอน  จำนวน        49,000 บาท 
 
 
           /เหตุผล... 
 
 



๒๔ 
 
        เหตุผล 

เนื่องจากเครื่องพิมพ์ของสำนักปลัด (ห้องรองปลัด) มีสภาพชำรุด 
   ไม่สามารถใช้งานได้  จึงจำเป็นต้องจัดหาทดแทนเพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการและ 
   รองรับภารกิจท่ีเพิ่มขึ้น ซึ่ งตามเทศบัญญั ติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
   งบประมาณ พ.ศ. 2566 ไม่ได้ต้ังงบประมาณไว้ จึงขอโอนงบประมาณมาต้ังจ่าย 
   เป็นรายการใหม่ ตามรายละเอียดข้างต้น 

 จึงเสนอญัตติมาเพื่อโปรดพิจารณาต่อไปครับ 
 

นายประสิทธิ์  นนท์ขุนทด  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย ขอเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล               
 

ที่ประชุม   ไม่มีผู้อภิปราย 
 

นายประสิทธิ์  นนท์ขุนทด  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอภิปราย ผมจะขอมติจากท่ีประชุม 
ประธานสภาเทศบาล              นะครับ 

 สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นควรอนุมัติการโอนงบประมาณมาต้ังจ่าย
ร าย ก าร ให ม่ เพื่ อ จั ด ซ้ื อ เค ร่ื อ งพิ ม พ์  Multifunction แ บ บ ฉี ด ห มึ ก 
พ ร้อ ม ติ ด ต้ั ง ถั งห มึ ก พิ ม พ์  ( Ink Tank Printer) รา ค า  7,500 บ าท 
(เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) โปรดยกมือ ครับ 

 

ที่ประชุม   เห็นชอบ   จำนวน  12 เสียง 
  ไม่เห็นชอบ จำนวน   -    เสียง 
  งดออกเสียง จำนวน   -    เสียง  
 
     รายการที่ 9  จัดซ้ืออัดอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 148 ลิตร ราคา  
     44,000 บาท  
     (ตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 

โอนลดงบประมาณ จากแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุน งาน ส่งเสริม
และสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน  หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ รายการ 
“โครงการพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน” 

     งบประมาณก่อนโอน  จำนวน       49,000 บาท 
     ขอโอนลด   จำนวน       44,000 บาท 
     งบประมาณหลังโอน  จำนวน        5,000 บาท 
 
 
           /เหตุผล... 
 
 
 



๒๕ 
 
 
        เหตุผล 
 

เพื่อให้มีเครื่องมือสำหรับใช้ในการดูแลบำรุงรักษารถราชการ เนื่องจาก 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไม่ได้ต้ัง
งบประมาณไว้ จึงขอโอนงบประมาณมาต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามรายละเอียด
ข้างต้น 

 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณาต่อไปครับ 
 

นายประสิทธิ์  นนท์ขุนทด  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย ขอเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล               
 

ที่ประชุม   ไม่มีผู้อภิปราย 
 

นายประสิทธิ์  นนท์ขุนทด  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอภิปราย ผมจะขอมติจากท่ีประชุม 
ประธานสภาเทศบาล              นะครับ 

 สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นควรอนุมัติการโอนงบประมาณมาต้ังจ่าย
รายการใหม่เพื่อจัดซ้ืออัดอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 148 ลิตร ตามรายละเอียด
ท่ีเสนอโปรดยกมือ ครับ 

 

ที่ประชุม   เห็นชอบ   จำนวน  12 เสียง 
  ไม่เห็นชอบ จำนวน   -    เสียง 
  งดออกเสียง จำนวน   -    เสียง  
 

ระเบียบวาระที่  6    เร่ือง การทำกิจการนอกเขตของเทศบาลตำบลบัลลังก์ในเขต 
     องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม 
      - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนางออนลี้ 
      หมู่ที่  12   บ้านเมืองเก่า   
นายประสิทธิ์  นนท์ขุนทด  เชิญเลขานุการสภาเทศบาลช้ีแจงให้ท่ีประชุมทราบและพิจารณาตาม 
ประธานสภาเทศบาล              ระเบียบ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
นางณัฐญาวีย์ งีสันเทียะ   เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่านนายก 
เลขานุการสภาเทศบาล  เทศมนตรี คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตาม พระราชบัญญัติ 
     เทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 14)  พ.ศ. 2562 มาตรา  
     57 ทวิ  กำหนดว่า เทศบาลอาจทำกิจการนอกเขต เมื่อ 
        (๑) การนั้นจำเป็นต้องทำและเป็นการท่ีเกี่ยวเนื่องกับกิจการท่ีดำเนิน 
     ตามอำนาจหน้าท่ีอยู่ภายในเขตของตน  
       (๒) ได้รับความยินยอมจากสภาเทศบาล คณะกรรมการสุขาภิบาล  
     สภาจังหวัดหรือสภาตำบลแห่งท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง  
     (3) ได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
     ซึ่งโครงการปรับปรุงถนนซอยบ้านนางออนล้ี หมู่ท่ี 12 บ้านเมืองเก่า  
     งบประมาณ 269,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้ 
 
           /ขนาดกว้าง... 



๒๖ 
 
      - ขนาดกว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว 100 เมตร  
     ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.20 เมตร พื้นท่ีไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร 

 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

นายประสิทธิ์  นนท์ขุนทด  ถนนซอยบ้านนางออนล้ี บ้านเมืองเก่า ประชาชนท่ีใช้เส้นทางนี้เป็น 
ประธานสภาเทศบาล              คนตำบลบัลลังก์ เสียภาษีท่ีตำบลบัลลังก์ แต่ถนนสายดังกล่าวอยู่ในเขตตำบล

พังเทียม ส่วนรายละเอียดและเหตุผลความจำเป็นในการขอทำกิจการนอกเขต
ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี ช้ีแจงต่อท่ีประชุมครับ 

 

ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา  เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก  คณะผู้บริหาร   หัวหน้าส่วนราชการ 
นายกเทศมนตรี และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมร้อยตรีฐนนท์ธรณ์   กวีกิจรัตนา        

นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ ขอนำเรียนให้ทราบนะครับ การประกาศ 
แนวเขตเป็นเรื่องของกระทรวงมหาดไทย ท่ีผ่านมา อบต.สายออ ก็เคยทำ
หนังสือมาขอความยินยอมในการทำกิจการนอกเขตกับเทศบาลตำบลบัลลังก์ 
ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ จึงขออนุมัติต่อสภาในการขอทำกิจการ 
นอกเขตเพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงถนนซอยบ้านนางออนล้ี หมู่ ท่ี 12 
บ้านเมืองเก่า ครั้งนี้ก็เช่นเดียวกัน ประชาชนท่ีใช้เส้นทางดังกล่าวเป็นผู้มีสิทธิ์
เลือก ต้ังอยู่ ใน เขตเทศบาลตำบลบัลลังก์  แต่พื้น ท่ีตามพิกัดในประกาศ
กระทรวงมหาดไทยอยู่ในเขตตำบลพังเทียม ผมเคยเสนอหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ให้มีการปรับปรุงแก้ไขในเรื่องนี้ แต่ถ้าจะมีการประกาศแนวเขตใหม่ ก็ต้อง
ดำเนินการประชุมระดับอำเภอ ถ้าเราทำก็จะมีหลายส่วน เช่นทางหนองบัว
ละคร เพราะยังมีส่วนของบ้านโนนทองพัฒนา ซึ่งเทศบาลจะเข้าไปทำก็ยังทำ
ไม่ได้ แต่บริเวณนั้นเป็นพื้นท่ีไร่ -นา แต่ถนนซอยบ้านนางออนล้ี เป็นเส้นทางไป
ยังบ้านเรือนของประชาชนตำบลบัลลังก์ มีรายช่ือเป็นผู้อาศัยอยู่ในตำบล
บัลลังก์ จึงนำเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาครับ 

 

นายประสิทธิ์  นนท์ขุนทด  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีความประสงค์จะอภิปรายหรือมีข้อ 
ประธานสภาเทศบาล              คิดเห็น ข้อเสนอแนะ ขอเชิญครับ 
 

นายสุข  อยู่เจริญ   กระผมนายสุข อยู่เจริญ รองประธานสภาเทศบาลตำบลบัลลังก์  
รองประธานสภา   ผมไปเห็นทางเส้นนี้มาแล้ว มีรถบรรทุกสิบล้อวิ่งผ่านประจำ เป็นถนนท่ีพี่น้อง 
     ตำบลบัลลังก์ใช้สัญจรด้วย ผมเห็นด้วยกับท่านนายก ในเมื่อเป็นประชาชนของ 
     ตำบลบัลลังก์ มีสิทธิ์เลือกต้ังในเขตตำบลบัลลังก์ ก็ควรได้รับการดูแลอย่าง 
     เท่าเทียมกัน ส่วนสมาชิกท่านอื่นจะเห็นควรอย่างไรก็ลองพิจารณาดูนะครับ  
     ขอบคุณครับ 
 

นายประสิทธิ์  นนท์ขุนทด  มีท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อเสนอแนะอีกหรือไม่ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล             
   

ที่ประชุม  ไม่มี 
นายประสิทธิ์  นนท์ขุนทด  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอภิปราย ผมจะขอมติจากท่ีประชุม 
ประธานสภาเทศบาล              นะครับ 



๒๗ 
 
      สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบการทำกิจการนอกเขตของ 
     เทศบาลตำบลบั ลลั งก์ ใน เขตองค์ การบ ริหารส่ วนตำบลพั ง เที ยม   
     เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนางออนลี้  
      หมู่ที่  12   บ้านเมืองเก่า  โปรดยกมือครับ 

 

ที่ประชุม   เห็นชอบ   จำนวน  12 เสียง 
  ไม่เห็นชอบ จำนวน   -    เสียง 
  งดออกเสียง จำนวน   -    เสียง  
 
ระเบียบวาระที่ 7  เร่ืองผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ประจำปี 2565 
นายประสิทธิ์  นนท์ขุนทด  เชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผน รายงานผลการติดตามและประเมิน 
ประธานสภาเทศบาล              ผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2565  
 

นางสาวสุดารัตน์  โพธิ์ถาวร   เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่าน 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ 30 (5) 
ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และ
ต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
ซึ่งเทศบาลตำบลบัลลังก์ ได้ดำเนินงานในปี 2565 ภายใต้วิสัยทัศน์ พันธกิจ  
และยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้      

วิสัยทัศน์  "เป็นศูนย์กลางบูรณาการ การบริหารจัดการท่ีดีภายใต้
หลักธรรมมาภิบาล พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนสู่การพัฒนาท่ียั่งยืน " 

พันธกิจ  
    1.ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและสุขภาวะท่ีดี 
    2.ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
    3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีมาตรฐาน 
    4. ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน 
    5. บริหารจัดการส่ิงแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ 
    6. ส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพให้แก่ชุมชน 
    7. น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
    8. เตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
    9. จัดการศึกษาตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ 
    10. บริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 
 



๒๘ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
1. การสานต่อแนวทางพระราชดำริ 
2. การพัฒนาการศึกษา 
3. การพัฒนาการเกษตร 
4. การพัฒนาสาธารณสุข  
5. การพัฒนาสังคม 
6. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
7. การพัฒนาการท่องเท่ียว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 
8. การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
9. การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  

       การนำโครงการเข้าแผนงาน จำนวน 113 โครงการ งบประมาณรวม   
     75,020,518 บาท แยกเป็น 

1) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 
จำนวน 57 โครงการ งบประมาณ 24,086,418.46 บาท 

2) งบอุ ดหนุน เฉพาะกิ จ  จำนวน  6  โครงการ งบประมาณ 
26,084,000 บาท 
- คิดเป็นร้อยละ 50.44 ของโครงการตามแผน  

โครงการที่ได้ดำเนินการ แยกเป็น 
1) ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 จำนวน 43

โครงการ งบประมาณ 23,084,041.46 บาท 
2) งบอุ ดหนุ น เฉพาะกิ จ  จำนวน  6  โครงการ งบประมาณ 

26,084,000 บาท 
- โครงการท่ีได้ดำเนินการ จำนวน 49 โครงการ จาก 113 

โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 43.36  
- งบประมาณท่ีดำเนินการ จำนวน 50,170,418.46 บาท 

คิดเป็นร้อยละ 66.88 บาท ของงบประมาณท่ีต้ังไว้ 

     โครงการท่ีไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 14 โครงการ แยกเป็น 
- โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 2 โครงการ เนื่องจากติด

ค้ำประกันสัญญา ได้แก่ 
1) โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านโพธิ์ตาสี – บ้านกุดเวียน 
2) โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านโพธิ์ตาสี – บ้านโกรกหอย 

- โครงการในหมวดค่าใช้สอย จำนวน 12 โครงการ  เช่น โครงการ
จัดงานวันเด็กแห่งชาติ, โครงการแข่งขันกีฬา, โครงการวัน
ผู้ สูงอายุ  เนื่ องจากเป็นการรวมก ลุ่มคนจำนวนมาก ด้วย



๒๙ 
 

สถานการณ์โควิดท่ียังไม่คล่ีคลายจึงยังไม่ได้ดำเนินการ สำหรับ
โครงการท่ีไม่ได้ดำเนินการนั้นได้โอนงบประมาณมาจัดบริการ
สาธารณะด้านอื่นๆ ให้กับประชาชน 

    ซึ่งข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เกี่ยวกับการจัดทำโครงการ
ฝึกอบ รม ต่ างๆ  ท่ี สามารถดำ เนิ น ก าร ได้ โดยลดจำนวน
กลุ่มเป้าหมาย และเพิ่มจำนวนรุ่นของการอบรม เพื่อให้สามารถ
รักษาระยะห่างตามมาตรการป้องกันโควิด -19 และสามารถ
ดำเนินกิจกรรมได้ตามแผนท่ีกำหนดไว้ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ 

 
ที่ประชุม   รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 8   เร่ือง การคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการกองทุน 
     หลักประกันสุขภาพ 
นายประสิทธิ์  นนท์ขุนทด  เชิญเลขานุการสภาเทศบาลช้ีแจงให้ท่ีประชุมทราบและพิจารณาตาม 
ประธานสภาเทศบาล              ระเบียบ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
นางณัฐญาวีย์ งีสันเทียะ   เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่านนายก 
เลขานุการสภาเทศบาล  เทศมนตรี คณะผู้บริหาร และผู้เข้ าร่วมประชุมทุกท่าน ตามประกาศ 
     คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ เพื่อสนับสนุน 
     ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกัน 
     สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นท่ี พ.ศ. 2561 

  ข้อ 12 ให้ท่ีคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประกอบด้วย  
   (3) สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ีสภาองค์กร 

   ปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย จำนวน 2 คน  
 

ท่ีประชุม    รับทราบ 
 

นายประสิทธิ์  นนท์ขุนทด  เชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอรายช่ือสมาชิกสภา ท่ีเห็นควรเป็น 
ประธานสภาเทศบาล  คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ คนที่ 1 ครับ 
    

นายคูณ รักชาติ   เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วม  
สมาชิกสภาเทศบาลเขต2   ประชุมทุกท่าน กระผม นายคูณ รักชาติ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัลลังก์ 

  เขต 2 ขอเสนอ   นายเคลื่อน งิมขุนทด  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัลลังก์ 
  เขต 1 ครับ  

   ขอผู้รับรองด้วยครับ 
นายสำเริง  รอดทองสุข   กระผมนายสำเริง  รอดทองสุข สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัลลังก์  
สมาชิกสภาเทศบาลเขต1   เขต 1 ขอรับรองครับ 
 
นายวิษณุพงษ์  สุริยา   กระผม นายวิษณุพงษ์  สุริยา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัลลังก์ 
สมาชิกสภาเทศบาลเขต2   เขต 2 ขอรับรองครับ 



๓๐ 
 
นายประสิทธิ์  นนท์ขุนทด  มีท่านใดจะเสนอรายช่ือผู้ท่ีเห็นควรเป็นคณะกรรมการกองทุน 
ประธานสภาเทศบาล  หลักประกันสุขภาพ คนท่ี 1 อีกหรือไม่ 
   เมื่อไม่มีผู้เสนอแล้ว ลำดับต่อไปขอเชิญเสนอรายช่ือผู้ท่ีเห็นควรเป็น 
  คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ คนที่ 2 ครับ 
 
นางสาวถลัชนันท์ พูนมะลัง  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหารและ  
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2   ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉัน นางสาวถลัชนันท์ พูนมะลัง สมาชิกสภาเทศบาล 

  ตำบลบัลลังก์ เขต 2 ขอเสนอ นายสุวิทย์ นามกิง สมาชิกสภาเทศบาลตำบล  
  บัลลังก์เขต 2  

   ขอผู้รับรองด้วยค่ะ 
 

นายสุข อยู่เจริญ   กระผม นายสุข อยู่เจริญ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัลลังก์ เขต 1   
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1   ขอรับรองครับ 
 
นายพชรณรงค์ ชาติวัฒนสุคนธ์            กระผม นายพชรณรงค์ ชาติวัฒนสุคนธ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบล 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 บัลลังก์เขต 2 ขอรับรองครับ 
 
นายประสิทธิ์  นนท์ขุนทด  มีท่านใดจะเสนอรายช่ือผู้ท่ีเห็นควรเป็นคณะกรรมการกองทุน 
ประธานสภาเทศบาล  หลักประกันสุขภาพ คนท่ี 2 อีกหรือไม่ 

เมื่อไม่มีท่านใดเสนอเพิ่มเติมแล้ว ผมขอสรุปรายช่ือสมาชิกสภา 
   เทศบาลท่ีได้รับคัดเลือกให้เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ   
   จำนวน 2 คน ดังนี้ 

1. นายเคล่ือน  งิมขุนทด สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัลลังก์ เขต 1 
2. นายสุวิทย์ นามกิง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัลลังก์ เขต 2 

ที่ประชุม     รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 9  เร่ืองการเปลี่ยนชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
นายประสิทธิ์  นนท์ขุนทด  เชิญผู้อำนวยการกองการศึกษาช้ีแจงแนวทางการเปล่ียนช่ือศูนย์ 
ประธานสภาเทศบาล  พัฒนาเด็กเล็กให้ท่ีประชุมรับทราบ ครับ 
 

นางสาวชนัญภัสฐ์ มนัสขจรพงศ์   เรียนประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม 
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ทุกท่าน สำหรับข้ันของการเปล่ียนช่ือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีลำดับดังนี้ 

1. จัดเวทีประชาคม เพื่อสำรวจความคิดเห็นและมติในการเปล่ียนช่ือ
ศูนย์ฯ 

      2. นำผลการประชาคมเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อขอความเห็นชอบ 
     จากสภาท้องถิ่น 
     3. จัดทำประกาศเปล่ียนช่ือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเมื่อสภาท้องถิ่นให้  
     ความเห็นชอบแล้ว 
     4. รายงานการเปล่ียนช่ือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไปยังอำเภอ/จังหวัด 



๓๑ 
 
     5. จังหวัดตรวจสอบความถูกต้องแล้วรายงานกรมส่งเสริมการ 
     ปกครองท้องถิ่นทราบ 

 สำหรับขั้นตอนการประชาคมสำรวจความคิดเห็นของชุมชนนั้น ผ่าน 
  เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอเรื่องต่อสภาเทศบาลเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
   รายละเอี ยดการขอ เป ล่ียน ช่ือศูนย์พัฒ นาเด็ก ซึ่ งปฏิบั ติต าม 
  แนวทางการดำเนินงานย้ายรวม/เปล่ียนช่ือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นไปตาม 
  มาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  ประจำปี 2559 (ด้านบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) มีดังนี้ 

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเมืองเก่า  เปล่ียนช่ือเป็น “ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบัลลังก์ แห่งที่ 2” 

2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านบัลลังก์สะอาด  เปล่ียนช่ือเป็น  
“ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบัลลังก์ แห่งที่ 3” 

2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านโนนเจดีย์  เปล่ียนช่ือเป็น “ศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบัลลังก์ แห่งที่ 4” 

 

นายประสิทธิ์  นนท์ขุนทด  เชิญท่านนายกเทศมนตรช้ีีแจงเกี่ยวกับการเปล่ียนช่ือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ประธานสภาเทศบาล  ครับ 
 

ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา  เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก คณะผู้บริหาร   และผู้เข้าร่วมประชุม 
นายกเทศมนตรี ทุกท่าน ผม ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์

สำหรับเรื่องเปล่ียนช่ือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ท่ีผ่านมาเราได้เสนอโครงการก่อสร้าง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไปยังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ในปี 2566 
ตามลำดับ ดังนี้ 

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านบัลลังก์สะอาด   
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเมืองเก่า  
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบัลลังก์  
4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเจดีย์  

      แต่ท่ีได้รับการพิจารณาคือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบัลลังก์ หมู่ท่ี 8  
     บ้านสะตะเฆ่ ดังนั้น ส่วนหนึ่งท่ีกองการศึกษาได้ประสานกับส่วนท่ีเกี่ยวข้อง  
     เนื่องจากมีความประสงค์ให้เปล่ียนช่ือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในนามของเทศบาล 
     ไม่ประสงค์ใช้ช่ือศูนย์ท่ีเป็นของโรงเรียน ในเรื่องดังกล่าวได้มีการปรึกษาหารือ 
     และขอมติกับคณะกรรมการสถานศึกษาแต่ละแห่งและผ่านการประชาคม 
     เรียบร้อยแล้ว จึงได้เสนอต่อสภาเทศบาลเพื่อขอความเห็นชอบในการเปล่ียนช่ือ 
     ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามรายละเอียดท่ีได้นำเรียน ช้ีแจง ซึ่ งจะใช้ ช่ือ ท่ี  
     ขอเปล่ียนแปลงนี้ เสนอโครงการไปยังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
     เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต่อไป  
     ขอบคุณครับ 

 
 



๓๒ 
 
นายประสิทธิ์  นนท์ขุนทด  มีท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อเสนอแนะอีกหรือไม่ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล             
   

ที่ประชุม  ไม่มี 
 

นายประสิทธิ์  นนท์ขุนทด  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอภิปราย ผมจะขอมติจากท่ีประชุม 
ประธานสภาเทศบาล              นะครับ 
      สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบการเปล่ียนช่ือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
     ตามท่ีเสนอ โปรดยกมือครับ 

 

ที่ประชุม   เห็นชอบ   จำนวน  12 เสียง 
  ไม่เห็นชอบ จำนวน   -    เสียง 
  งดออกเสียง จำนวน   -    เสียง  
 
ระเบียบวาระที่ 10  เร่ืองอื่นๆ 
นายประสิทธิ์  นนท์ขุนทด   ท่านสมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุมท่านมีเรื่องใดจะเสนอต่อท่ีประชุม 
ประธานสภาเทศบาล  ก็ขอเชิญครับ 
 
นายเคลื่อน  งิมขุนทด   กระผมนายเคล่ือน  งิมขุนทด สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัลลังก์  
สมาชิกสภาเทศบาลเขต1          เขต 1 เนื่องจากเมื่อวานมีหนังสือจากช่างหวาน อยากให้ช่วยท่อปูนสัก 10 
                                         ท่อน ท่อขนาด 60 x 100 เซนติเมตร เพราะน้ำไหล่ไม่ทันจึงขอเพิ่ม บริเวณโนน 
      บ้านด่าน ทางน้ำเส้นนี้ออกจากบึงคำคู ออกจากบ้านของแม่บุบผา ลงไปนานายอี้  
     ทางนานายอี้ไม่ให้น้ำไหลลงห้วย น้ำจึงเทออกไป ดังนั้น จึงเรียนมาเพื่อขอให้ 
     พิจารณาช่วยเหลือ ท่อเดิมมีอยู่แล้ว 40x100 เซนติเมตรแต่น้ำไหล่ไม่ทันจึงขอท่อ 
     ขนาด 60x100 เซนติเมตร ฝังคู่เลย อย่างไรก็ขอให้ทางกองช่างลงไปดูพื้นท่ีด้วย 
      ขอบคุณครับ 
นายชลอ  ดีขุนทด   กระผมนายชลอ ดีขุนทด สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัลลังก์เขต 1 ทาง 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 สายทุ่งป่าเกียบกลาง ทางไปสายเกียบกลางต้ังแต่แยกตรงนา สท.อุเทน ยาวไปมี

อยู่ 1 จุดท่ีอันตรายเกิดอุบัติเหตุบ่อย อยากขอให้เอาดินไปลง แต่มีปัญหาว่า 
พื้นท่ีจุดนี้เป็นเขตของ อบต.บ้านวัง ตามข้อมูลท่ีผมได้รับ ถนนเส้นนี้ส่วนใหญ่เป็น
ถนนท่ีชาวบ้านบ้านโนนเจดีย์,โนนเจดีย์พัฒนา,บ้านสะขุดใช้สัญจรอยากให้ท่าน
นายกหางบไปซ่อมถนนให้ด้วยครับ 

นายสำเริง  รอดทองสุข   กระผม  นายสำเริง   รอดทองสุข   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัลลังก์  
สมาชิกสภาเทศบาลเขต1 เขต 1   เรียนท่านประธานสภาผ่านไปยังท่านนายกเรื่องถนนท่ีชำรุดตอนท่ีเกิด 

อุทกภัย ถนนเส้นทางบ้านคูเมืองถ้าไม่เร่งดำเนินการซ่อมแซมตอนนี้อาจจะเป็น
ปัญหาใหญ่ได้ เพราะมันจะร้าวไปเรื่อย และตรงคอสะพานบ้านคูเมืองเกิดหลุมลึก
ขึ้นมาใหม่อีก 1 หลุม ตอนนี้เริ่มลึกขึ้นอีก และอีกเรื่องคือเรื่องไฟฟ้าส่องสว่าง
บริเวณหน้าโรงเรียนบึงคำคู ช่วงกลางคืนมืดมากเกรงว่าจะเกิดอันตราย อยากจะ
ขอไฟส่องสว่างสัก 2-3 ดวงด้วยครับ ขอบคุณครับ 

 
 



๓๓ 
 
 
นายพชรณรงค์ ชาติวัฒนสุคนธ์                 กระผม นายพชรณรงค์ ชาติวัฒนสุคนธ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบล 
สมาชิกสภาเทศบาลเขต2 บัลลังก์เขต 2 ขออนุญาตสอบถามเรื่องถนนของหมู่ 4 บ้านกุดเวียน เราจะ

สามารถดำเนินการโดยเร็วได้หรืออย่างไร และอีกเส้นถนนสายคลองชลประทาน
ไปบ้านเมืองเก่าเราจะดำเนินการเลยได้หรือไม่ครับ เรื่องท่ีสอง ขอฝากโครงการ
ท่านนายก ให้ทางผู้นำทำโครงการมา อยากจะได้เส้นทางรอบสระหมู่บ้านสระ
ตะเฆ่หิน หมู่ท่ี 15 ด้วยครับ ขอบคุณครับ 

 
นายประสิทธิ์  นนท์ขุนทด  เชิญท่านนายกเทศมนตรีตอบข้อซักกถาม ครับ  
ประธานสภาเทศบาล 
 

ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา  เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม 
นายกเทศมนตรี ทุกท่าน กระผม ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ 

ขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านท่ีได้แสดงความคิดอย่างกว้างขวาง ล้วนเป็นเรื่องท่ี
มีความสำคัญให้ได้รับทราบ  

   - เรื่องปรับปรุงถนน หมู่ 4 และถนนสายคลองเมืองเก่า ทางกองช่างได้
ดำเนินการทำราคากลางแล้ว ส่วนหนึ่งผมเห็นว่าควรรื้อป่าก่อน ตอนนี้น่าจะ 
ใกล้แล้วเสร็จแล้ว รื้อป่าคือปรับปรุงภูมิทัศและเพิ่มไหล่ทาง คาดว่าปลายเดือนนี้
น่าจะได้ผู้รับจ้าง  

   - เรื่องถนนเส้นรอบสระหมู่ 15 ถ้าทำเป็นถนนคอนกรีตก็ต้องเข้าสภา 
ในส่วนตรงนี้ เด๋ียวผมจะหารือกับส่วนท่ีเกี่ยวข้องก่อน ส่วนนี้น่าจะง่ายกว่า 
ของหมู่ 8 เพราะว่าถนนหมู่ 8 ต้องมีการขออนุญาตค่อนข้างเยอะ ต้องยื่นขอ
อนุญาตกรมการศาสนา เพราะมีจุดท่ีเป็นพื้นท่ีธรณีสงฆ์ ในส่วนของการทำถนน
รอบสระผมจะคุยกับทางกองช่างแล้วจะนำเข้าสภาในครั้งต่อไปนะครับ  

   - เรื่องคอสะพานบ้านคูเมือง น่าจะต้องทำด้านในลาดเป็น slope แต่ 
เด๋ียวต้องดูก่อนว่าจะเป็นการซ่อมแซมหรือก่อสร้างใหม่และจะนำเข้าสภาครั้ง
ต่อไปนะครับ  ผมเคยผ่านเส้นทางบ้านพระ – ด่านใน ครั้งแรกทำผนังเฉพาะด้าน
ท่ีรับน้ำแต่ไม่ทำตรงน้ำตก ปรากฎว่าพอน้ำตกมาก็กัดเซาะ ต่อมาเขาจึงมาทำทาง
ลาดด้านหลังน้ำท่ีไหลตก ทำให้น้ำผ่านสะดวกไม่มีการกัดเซาะถนน ของเราจะมี
ตรงบ้านสระขุดด้วย อีกหนึ่งจุด  

- เรื่องไฟฟ้าส่องสว่าง จะมอบหมายให้ทางกองช่างไปสำรวจนะครับ  
- เรื่องของท่อระบายน้ำ ท่ีท่าน สท.เคล่ือน เสนอมานั้น จะมอบให้ทาง

กองช่างเข้าไปดูพื้นท่ีนะครับครับ และขอนำเรียนในส่วนท่ีขออนุมัติต่อสภาใน
วาระท่ีผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นถนนซอยคำอนุสรณ์หรือถนนทุ่งพันดี  ก็จะเร่ง
ดำเนินการเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ใช้อย่างสะดวก และขอฝากถนนซอยบ้าน
นางออม และซอยบ้านนายสิงห์ ถ้าผู้ประกอบการเข้ามาทำเมื่อไร ฝากแจ้งผม
ด้วยนะครับ เพราะว่าถ้าผู้ประกอบการมาบางครั้ งเขาไม่แจ้งเรา ซอยบ้าน
กระดาน-โนนทองพัฒนา ก็เช่นถ้าผู้ประกอบการเข้ามาฝากแจ้งผมด้วย ส่วนถนน
สายบัลลังก์ – ดอนยาว,โนนเจดีย์ – ฟาร์มแย้ ได้ผู้ประกอบการแล้ว งบอุดหนุน
เฉพาะกิจ ถนน เส้น โคกเพชร – โนนทองพัฒ นา งบ 9 ,200,000 บาท 



๓๔ 
 

หลังจากการดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ปรากฎว่า มีเงินเหลือ 
300,000 กว่าบาท ถนนเมืองเก่างบ 6 ล้านมีเงินเหลือ 20,000 กว่าบาท 
ถนนเส้นโนนเจดีย์ – โนนแย้ เหลือ 4 ล้านกว่าบาทแต่เราขอใช้ไม่ได้เพราะเป็น
เงินกู้ของรัฐบาลหากมีเงินหลือ ผมมีเรื่องนำเรียนต่อท่านสมาชิกสภาเพียงเท่านี้
ก่อนครับ ขอบคุณครับ  

 
นายประสิทธิ์  นนท์ขุนทด เชิญนายวิษณุพงษ์  สุริยาสมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 เรียนเชิญครับ  
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายวิษณุพงษ์  สุริยา    กระผม นายวิษณุพงษ์  สุริยา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัลลังก์เขต 2 
สมาชิกสภาเทศบาลเขต2 ถนนรอบสระหมู่ 15 มีอยู่ในแผนแล้วนะครับเคยเสนอมา ปี 2566  - 2567  
     เป็นลำดับท่ี 1  
 

นางสาวถลัชนันท์ พูนมะลัง   ดิฉัน นางสาวถลัชนันท์ พูนมะลัง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัลลังก์  
สมาชิกสภาเทศบาลเขต2 เขต 2 เรื่องงานว่างท่อบริเวณท่ีของยายเมี้ยน แกเร่งรัดมาอยากให้รีบ 
     ดำเนินการ ท่ีจะว่างท่อตัดถนนใหม่ก่อนถึงป่าช้าไม่มีท่อระบายน้ำ ขอฝากใน 
     จุดนี้ด้วยขอบคุณค่ะ 
 
 นายสุข  อยู่เจริญ   กระผมนายสุข อยู่เจริญ รองประธานสภาเทศบาลตำบลบัลลังก์ 
รองประธานสภา เรื่องถนนสายบ้านนางเบญจมาศเป็นเส้นทางเก่า ท่ีท่านสมาชิกกล่าวถึงนั้นเป็น

ทางลัดจากตรงลาดยาง 1 เส้นโยงมาถึงหนองสงวนข้างเหมืองคอสระพานผ่าน 
นานายสร้อย 1 เส้น โกรกไอ้แก้วท่ีเลขาเจริญเคยบอก ท่านฝากว่าทำยังไงดี  
ฝากท่านประธาน ท่านนายก อีกเส้นถนนบ้านนายเสริม – หนองโสน เคยพูดคุย
กันว่าอยากปรับเกรดเป็นลูกรังหรือหินคลุกก็ได้ เป็นระยะทางท่ียาวพอสมควร 
ถนนหมู่ 1 หมู่ 19 ถนนเส้นนาบ้านนายถวิล – หนองผักแว่น อยากให้เข้าไปดู
ด้วยครับขอบคุณครับ 

 

นายอุเทน อัธยาศัย    กระผม นายอุเทน อัธยาศัย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัลลังก์  เขต 1 
สมาชิกสภาเทศบาลเขต1 ขออนุญาตเสริมของท่านรองประธานครับ ถนนซอยผู้ใหญ่สร้อยอยากให้ขึ้นเป็น

รูปร่างถนน มาทางหมู่ 18 เพราะรกมากและอีกเส้นตรงถนนท่ีผ่านทางนาผม  
มาทางป่าโคกเพชร เป็นถนนเก่าตอนี้มต้ีนไม้ข้ึนรกมาก อยากให้ยกเป็นรูปถนน 

 
นายประสิทธิ์  นนท์ขุนทด  เชิญท่านนายกเทศมนตรีตอบข้อซักถามเรียนเชิญครับ  
ประธานสภาเทศบาล 
 
ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา  เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก  คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม 
นายกเทศมนตรี ทุกท่าน กระผม ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบล

บัลลังก์  
   - ถนนทางโกรกไผ่แก้ว ก่อนดำเนินการปรับปรุง ขอให้สมาชิก

เป็นผู้ประสานเจ้าของท่ีช้ีแนวเขตให้เขามีหนังสือยินยอมก่อน เพื่อ



๓๕ 
 

ป้องกันปัญหาการฟ้องร้องในอนาคตซึ่งจะทำให้มีข้ันตอนเพิ่มเติมขึ้นมา 
เพราะถ้าจะไปรื้อป่าผมจะให้เจ้าหน้าท่ีจัดทำรายช่ือเจ้าของท่ีดินติดถนน 
ต้องมีเอกสารให้ความยินยอมทุกราย เพื่อลดปัญหาการร้องเรียน ทาง 
หมู่  19 ก็เช่นเดียวกันนะครับต้องขอความกรุณาท่านสมาชิกช่วย
ประสานผู้ใหญ่บ้านและเจ้าของท่ีดินท่ีให้มีหนังสือยินยอมให้เรียบร้อย
ก่อน สำหรับถนนสายหมู่  8 - หมู่ 9 ยังมีการร้องเรียนกันอยู่ กรณี
เดียวกันเมื่อ 2-3 ปีท่ีผ่านมาทางผู้ใหญ่หมู่ 9 ได้เสนอโครงการเข้าแผน 
และจัดทำเทศบัญญัติแล้ว งบประมาณ 300,000 กว่าบาท แต่ก็มีการ
ร้องเรียน ต่ออำเภอ/จังหวัด  ทำให้ ยั งไม่สามารถดำเนินการได้  
เพราะฉะนั้นในการดำเนินการครั้งต่อไป ต้องป้องกันมิให้เกิดข้อพิพาทได้ 
และขอนำเรียนให้ทราบเรื่องข้อพิพาทถนนสายศาลตาปู่ บ้านเมืองเก่า 
ตอนนี้จบลงได้ด้วยดี คุณลุงอำนวย มาสันเทียะ ได้ไปทำการรังวัด
แบ่งแยกถนน เรียบร้อยแล้ว  

 
นายประสิทธิ์  นนท์ขุนทด  เชิญรองนายยกนายสุเทพ จินากูลเรียนเชิญครับ  
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายสุเทพ  จินากูล   เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก   คณะผู้บริหาร  หัวหน้าส่วนราชการ 
รองนายกเทศมนตรี และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายสุเทพ จินากูล รองนายกเทศมนตรี

ตำบลบัลลังก์ ผมขออนุญาตพูดเสริม สท. สำเริง ตรงท่ีนาผู้ใหญ่พล  
ริมตล่ิงตรงบริเวณต้นตาลลึกมาก ถ้าเป็นไปได้อยากให้ทางกองช่าง
ออกไปดูและบรรจุเข้าแผนเลยถึงปีน้ำชลประทานปล่อยไปท่วมทุกปี  
ถ้าเป็นไปได้อยากเทลาดคอนกรีตเหมือนท่ีท่านนายกพูด จะได้จบใน 
ครั้งเดียวขอบคุณครับ 

 
นายประสิทธิ์  นนท์ขุนทด      สมาชิกท่านใดมีเรื่องเสนอต่อท่ีประชุมอีกหรือไม่ครับ 
ประธานสภาเทศบาล  ถ้าไม่มี วันนี้ผมก็ขอขอบคุณท่านสมาชิก คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ี 

ท่ีเกี่ยวข้องทุกท่าน ท่ีทำให้การประชุมวันนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี  ขอปิด
การประชุมครับ 

 
ปิดประชุมเวลา 12.15  น. 
 
 

(ลงช่ือ)          ผู้จดรายงานการประชุม 
   (นางณัฐญาวีย์  งีสันเทียะ) 
         เลขานุการสภาเทศบาลตำบลบัลลังก์ 
 
 
 




